



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง

1. "หอมมะลิ 105"ไทยพ่าย"ผกาลำดวน"แซมร์ พิชร้าย"ประกันราคา"แข่งแข่ง...
2. เฮ!รถไฟจีน-ลาว'ชนผลไม้
3. ชวนนาเช็กเลย!เงินประกันข้าวในบัญชี
4. สิ่งเร่งแก้หนี้เสีย ธ.ก.ส.
5. วิชาเกษตร สร้างชาติ สร้างรายได้
6. ฝนยังถล่มหนัก!เดือน40จว.เสี่ยงท่วมฉับพลันสุราษฎร์อ่วม/ผู้ว่าฯสั่งรับมือกรม...
7. ธปท.ทำคู่มือ'กรีน อีโคโนมี'ให้แบงก์
8. บทบาทไทยใน COP27 กู้วิกฤต Climate Change หรือแค่ว่าทกรรมสวยแต่...
9. คอลัมน์: อีโคโฟกัส: ดันเศรษฐกิจชายฝั่งอันดามันบูมท่องเที่ยว
10. ชวนนาศึก'เฮโลรับเงิน' วันแรก8แสนครัวเรือน

สื่อ

- ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา
ข่าวสด
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ
แนวหน้า
แนวหน้า
มติชน
ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา
ไทยโพสต์
มติชน (กรอปปาย)

“หอมมะลิ 105”ไทยพ่าย“ผกาอำควน”แซมร พิชรายัย“ประกันราคา”แซ่แข็งชานายากจน?

ความพ่ายแพ้ของข้าวหอมมะลิ 105 ของไทยที่เสียแชมป์ข้าวที่ดีที่สุดในโลกในปีนี้ให้กับข้าวหอมมะลิผกาอำควนของกัมพูชา บ่งบอกถึงความถดถอยในทุกด้านทั้งการพัฒนาสายพันธุ์ การผลิต การส่งออก ที่เจอคู่แข่งแข่งหน้าไปไกล ขณะที่ “รัฐบาล” หลายยุคหลายสมัยมุ่งเน้นอยู่กับการสร้างคะแนนนิยมจากใช้เงินหลายแสนล้านบาทประกันราคาอันนำมาซึ่งคำถามว่า มีประโยชน์กับชาวนามากน้อยแค่ไหน จนไม่ให้ความสำคัญกับการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยให้มีความยั่งยืนในระยะยาว โดยเฉพาะ “พรรคประชาธิปัตย์” ซึ่งเป็นรัฐบาลปัจจุบันพร้อมทั้งนึ่งบริหารงานในกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นับเป็นข่าวคราวที่ตื่นตะลึงกันพอสมควรกับผลการจัดประกวดข้าวที่ดีที่สุดของโลกประจำปี 2565 หรือ The World's Best Rice 2022 ระหว่างการจัดประชุมข้าวโลก ซึ่งปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต ปรากฏว่าข้าวหอมมะลิของกัมพูชา ชื่อ “ผกาอำควน” ได้รับรางวัลชนะเลิศ เดือนเอาชนะข้าวหอมมะลิ 105 แชมป์เก่าจากไทยไปหวุดหวิดเพียงคะแนนเดียว ถือเป็นความเสียหายแชมป์บ้าน โดยก่อนหน้านี้ข้าวหอมมะลิ 105 เคยคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดข้าวโลกถึง 2 ปีติดต่อกัน ระหว่างปี 2563-2564

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เล่าถึงเบื้องหลังการเสียแชมป์ว่า กรรมการผู้ตัดสินที่เป็นชาวอเมริกันบอกว่าข้าวหอมมะลิไทยแพ้ข้าวกัมพูชาตรงที่กลิ่นหอมน้อยกว่า เวลาหุงหอมมะลิกัมพูชาจะมีกลิ่นหอมมากกว่า ส่วนตัวคุณภาพข้าว รสชาติมีคุณภาพดีเหมือนกัน

ปีนี้ไทยได้คัดเลือกข้าวที่ดีที่สุด 20 ตัวอย่างจากหลายประเทศ ทั้งไทย เวียดนาม กัมพูชา พม่า ลาว อินเดีย ปากีสถาน สหรัฐฯ จีน โดยข้าวไทยแพ้กัมพูชาไปแค่ 1 คะแนน ส่วนอันดับ 3 เป็นข้าวจากเวียดนาม และอันดับ 4 ข้าวหอมมะลิจาก สเปน.ลาว

“...หลายคนก็พูดว่าปีนี้ข้าวไม่ค่อยหอม อาจจะน้ำเยอะไปฝนตก กลิ่นหอมหายหมด แต่ปีหน้าสมาคมฯ ตั้งใจจะส่งข้าวเข้าไปประกวดเพื่อหวังแชมป์คืน” นายชูเกียรติ กล่าว

ด้าน **“นายถนัฏฐกิตติ ของทิพย์”** อธิบดีกรมการข้าว ซึ่งแจ้งว่าพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ครองความนิยมในใจของผู้บริโภคมานาน 60 ปี นับตั้งแต่ผ่านการรับรองพันธุ์ นอกจากอุปนิสัยที่เป็นข้าวสุกชานุ่มแล้ว ยังมีเสน่ห์ที่ความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ แม้มีพันธุ์ข้าวหอมใหม่ๆ รับรองพันธุ์ แต่ยังไม่อาจเทียบเท่า แต่ต่อมาในระยะหลัง มักจะมีคำถามอยู่เสมอว่า ทำไมข้าวหอมในปัจจุบันมีความหอมน้อยลง หรือไยบางครั้งได้มีคำถามว่า เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกมีคุณภาพดีเหมือนเดิมหรือไม่ ดังนั้นจึงได้เร่งรัดกองวิจัยและพัฒนาข้าวร่วมกับกองเมล็ดพันธุ์ข้าวหาสาเหตุ โดยพบว่า เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ที่เป็นเมล็ดพันธุ์แท้จากกรมการข้าว ไม่มีความแปรปรวนของลักษณะสรีระและทางพันธุกรรม รวมทั้งลักษณะทางการเกษตรแต่อย่างใด เมื่อพิสูจน์ถึงความหอมแล้ว ยังมีความหอมเหมือนเดิม ไม่น้อยลง

ส่วนข้าวหอมมะลิในตลาดที่ลดลงพบว่า มาจากคุณภาพเมล็ดโดยเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 และ กข15 ที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบนมีความแปรปรวนทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และความหอมของพันธุ์ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการในแปลงนาและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว



ขณะนี้ก็เกิดการเสียแชมป์ข้าวหอมที่ดีที่สุดของโลกของข้าวหอมมะลิไทย นับเป็นภาพสะท้อนความตกต่ำของข้าวไทยในหลายมิติ อย่างเรื่องของความหอมที่ทำให้พ่ายแพ้ต้องตระหนักกันว่าข้าวหอมมะลิไทยเจอคู่แข่งขั้นที่น่าทึ่งไม่น้อย เพราะข้าวหอมมะลิผกาอำควนกำลังไล่กวาดมาติดๆ และมีโอกาสแข่งหน้าได้ไม่ยากเย็น เพราะชื่อชั้นของข้าวหอมผกาอำควนก็ถือว่าไม่ธรรมดา

เพลงเพชบุ๊ก “เรื่องเล่า ข้าวเกษตร” ระบุว่า ข้าวหอมมะลิ “ผกาอำควน” ไม่ใช่หนึ่งใหม่ในวงการประกวดข้าวโลก แต่เคยได้แชมป์มาแล้ว 4 ครั้ง รวมครั้งนี้เป็นแชมป์ 5 ครั้ง ส่วนหอมมะลิจากไทย เคยเป็นแชมป์มาแล้ว 7 ครั้ง ผกาอำควนไม่ใช่ข้าวในนามหากแต่เป็นข้าวที่

สร้างชื่อเสียงและเม็ดเงินเข้ากัมพูชามาโดยตลอดและรัฐบาลกัมพูชา มุ่งมั่นพัฒนาผกาถั่ววนอย่างเต็มกำลัง

สำหรับที่มาที่ไปของข้าวหอมมะลิ "ผกาถั่ววน" เป็นข้าวที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาการเกษตรของกัมพูชา (Cambodian Agricultural Research and Development Institute) ได้แจกจ่ายพันธุ์นี้ให้เกษตรกรใช้ปลูกในปี 2542 หลังจากพัฒนาและทดลอง มาสิบปี กัมพูชาได้ส่งผกาถั่ววนเข้าประกวด และกวาดรางวัลข้าวที่ ดีที่สุดในโลก 3 ปีซ้อน ระหว่างปี 2555-2557 จากนั้นคว้าอันดับ 2 ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน ช่วงปี 2558-2560 ก่อนจะกลับมาทวงบัลลังก์คว้า แซมรไปได้ในปี 2561 ในการประกวดที่เวียดนาม และปีนี้คว้าแซมรปี โลก เป็นครั้งที่ 5

ส่วนข้าวหอมมะลิ 105 ของไทยครองแซมรโลก 7 ครั้ง ใน รอบ 13 ปี (2552-2565) โดยครองอันดับหนึ่งในปี 2552 -2533 ส่วน ปี 2557 ครองแซมรพร้อมกับกัมพูชา และปี 2559-2560 จากนั้นตก อันดับไปสองปี ก่อนกลับมาทวงแซมรปีใหม่ 2563-2564

อย่างไรก็ดี การตกอันดับของข้าวหอมมะลิ 105 ที่สร้างชื่อ

เสียงอันดับหนึ่งของโลกหลายสมัย เป็นตัวชี้วัดว่าสถานการณ์ของข้าวไทย ในโลกของการแข่งขันไม่สู้จะดีนัก ด้วย ว่าวงการข้าวของไทยไม่ได้รับการ พัฒนาอย่างจริงจังและเพียงพอที่จะสู้ กับประเทศอื่นที่นับวันมีพัฒนาการ ก้าวหน้าทั้งในเรื่องการพัฒนาสายพันธุ์ ข้าว ผลผลิตต่อไร่ ต้นทุนการผลิต การตลาดและการส่งออก แทนจะเรียก ได้ว่าข้าวไทยถูกแข่งหน้าใหญ่เรื่อง

ถามว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตระหนักถึงปัญหา ที่เป็นอยู่และมองเห็นแนวโน้มตกต่ำ ลงของวงการข้าวหรือไม่

ต้องบอกว่ารู้กันดี รู้แต่อยู่แก่ ใจ แต่เมื่อรัฐบาลซึ่งเป็นผู้กุมทิศทาง และนโยบายของประเทศมุ่งเน้นโครง การประชานิยมไม่ว่าจะเป็นโครงการ จำนำข้าว หรือโครงการประกันราคา มาช่วยเหลือแบบสงเคราะห์ในแต่ละ ฤดูกาลผลผลิตเพื่อหาคะแนนนิยม มากกว่า นักการเมืองก็ชอบ ชวานาเอง ก็ติดเงินแจก จนกลายเป็นว่าถูกลงบ หมดกันหลายแสนล้านบาทในยุค รัฐบาลลุงแต่ชีวิตชาวนาก็ยังอยู่กับที่

ดังที่นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่ง ออกข้าวไทย สะท้อนว่าการเสียแซมรปีข้าวโลกครั้งนี้เป็นสัญญาณเตือน ว่าไทยจะต้องกลับมาให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพันธุ์ข้าวอย่างจริงจัง เช่น จะหาอย่างไรให้มีกลิ่นหอม มีรสชาติดกกว่าเดิม เพราะเข้าใจว่าข้าว ของกัมพูชาจะเน้นใช้ปุ๋ยอินทรีย์มาก แต่ข้าวไทยใช้ปุ๋ยเคมีเป็นส่วน ใหญ่ ซึ่งไม่เป็นผลดีในระยะยาว ตอนนี้อข้าวหอมผกาถั่ววนของกัมพูชา ราคาถูกกว่าไทยมาก อยู่ที่ 720 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่วนข้าวหอมมะลิ ของไทยอยู่ที่ 750 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งนั่นหมายถึงการแข่งขันตลาด ข้าวหอมน่าจะรุนแรง และไทยอาจต้องลดราคาลงแข่ง

นอกจากนั้นแล้ว ในอนาคตข้าวหอมมะลิของประเทศเพื่อน บ้าน สามารถจะพัฒนาเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของไทยได้ทั้งหมด อย่าง ลปป.ลาว ปีนี้ชิงแชมป์และครองอันดับที่ 4 ซึ่งเดิมน่าไทยต้องพัฒนา ตัวเองอย่างจริงจัง ให้มีพันธุ์ข้าวที่ดีขึ้น รวมถึงดูแลต้นทุนผลิตให้ลดลง และผลผลิตต่อไร่ต้องมีมากขึ้น และต้องพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความ หลากหลาย เช่น สายพันธุ์ข้าวพื้นนุ่ม ที่เวียดนามกำลังครองตลาด เอเชียอยู่ เพราะตอนนี้ชาวเอเชียชอบข้าวขาวพื้นนุ่มมากทั้งในจีน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สมาคมฯพยายามผลักดันให้รัฐบาลสนใจ แต่รัฐบาล จะสนใจแต่เรื่องราคาเป็นหลัก

สำหรับภาพรวมการส่งออกข้าวไทยปี 2565 น่าจะทำได้ถึง 7.5 ล้านตัน ส่วนปีหน้าน่าจะแตะ 8 ล้านตัน เพราะปีนี้ผลผลิตมีมาก นำทำ อุดมสมบูรณ์ นาปรังไม่มีปัญหา อีกทั้งค่าเงินบาทไม่แข็งค่าเกินไปอยู่ ที่ 35-36 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ทำให้ข้าวไทยราคาไม่ห่างจากคู่แข่งมาก นักเมื่อเทียบกับอดีต ปัจจุบันราคาข้าวไทยประมาณ 410-450 เหรียญ ฐสหรัฐต่อตัน ข้าวเวียดนาม 400 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวอินเดีย 390 เหรียญสหรัฐต่อตัน

นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ยังสะท้อนว่า ประเด็นสำคัญที่ต้องการเห็นคืออยากให้รัฐบาลหันมาพัฒนาพันธุ์ข้าว ไทยให้มากกว่านี้ เพราะที่ผ่านมารัฐบาลทุกชุดจะเน้นดูแลแค่เรื่องราคา เช่น โครงการประกันรายได้ โครงการจำนำข้าว ใช้เงินไปนับแสนล้าน บาท แต่ไม่ส่งผลดีระยะยาวต่อสายพันธุ์ข้าวเลย

แน่นอนว่าโครงการจำนำข้าวและประกันราคาข้าว เป็นโครงการ ประชานิยมเอาใจชาวนาที่ไม่ได้มีส่งผลกระทบต่อพัฒนาการข้าวอย่าง ยั่งยืน แม้กระทั่งกับตัวชาวนาเองที่ขอรอคอยเงินชดเชยส่วนต่าง เข้า ทางนักการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคประชาธิปัตย์ ที่ชูนโยบาย ประกันราคาข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ยางพารา แทนที่จะเอางบ ประมาณมหาศาลที่ใช้ในการประกันราคามุ่งเทพพัฒนาและปรับเปลี่ยน

แบบแผนการผลิต เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาชาวไร่ลืมตาอ้า ปากได้อย่างแท้จริง

สำหรับการทุ่มเม็ดเงินประกันราคาข้าว ล่าสุด คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติประกันราคาข้าวฤดูกาล 65/66 เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2565 นับเป็นการประกันราคาข้าวต่อเนื่องเป็นเฟสที่ 4 โดยใช้งบประมาณ กว่า 8.1 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย โครงการประกันรายได้ เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 เป้าหมายเกษตรกร 4.68 ล้านครัวเรือน เป็นการ จ่ายส่วนต่างระหว่างราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง (ราคาตลาด) และราคา ประกันรายได้ (10,000 -15,000 บาทต่อตัน ตามชนิดข้าว) วงเงิน รวม 18,700.13 ล้านบาท

นอกจากนั้น ยังมีมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวไม่ให้ ตกต่ำ รวม 7,482.69 ล้านบาท ได้แก่ โครงการสินเชื่อชะลอการขาย ข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต 2565/66 วงเงิน 7,107.69 ล้านบาท โครงการ สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร วงเงิน 375 ล้านบาท และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวใน การเก็บสต็อก เป้าหมายเพื่ออุดหนุน 4 ล้านข้าวเปลือก เก็บสต็อกไว้ อย่างน้อย 60-180 วัน (2-6 เดือน) นับตั้งแต่วันที่รับซื้อ โดยรัฐชดเชย ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ใช้จ่ายจากงบปกติของกรมการค้าภายใน หรือเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

อีกทั้งยังมีโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนา คุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2565/66 เป้าหมาย

4.68 ล้านครัวเรือน ซึ่งจะจ่ายเงินตรงให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท วงเงิน 55,083.09 ล้านบาท

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยก่อนที่กรม.จะเคาะตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอข้างต้นว่า เห็นใจเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพราะห่วงถามกันมาระยะเวลาพอสมควรแล้ว ขณะนี้ได้ข้อสรุปร่วมกันแล้วทั้งในส่วนกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลังและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่ได้มีการลดวงเงินลงมาแต่อย่างใด

ต่อมา เมื่อวันที่ 21 พ.ย. ที่ผ่านมานาย**วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม** อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66 งวดที่ 1-6 รวดเดียว 6 งวด โดยมีการจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวบางชนิด และข้าวบางชนิดไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง เพราะราคาข้าวสูงเกินกว่าที่ประกันรายได้เอาไว้ โดยหลังจากเคาะราคาส่วนต่างแล้ว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรภายใน 3 วันทำการหลังจากประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเช่นเดียวกับปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 4 ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ต้นละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ต้นละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าโครงการประกันรายได้ปี 4 หลังประสบความสำเร็จมาแล้ว 3 ปี และนี่คือผลของการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ "ทำได้ ใจจริง" และทำได้มาจนถึงปีที่ 4

สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและโครงการสนับสนุนต้นทุนฯ 3 ธตุภาค (3 เฟส) ที่ผ่านมานับจากฤดูการผลิต 2562/2563 จนถึงปีการผลิต 2564/2565 รัฐบาลอนุมัติสรรงบอุดหนุนชาวนาโดยตรง (ไม่รวมมาตรการคูปอง) รวมแล้ว 321,245 ล้านบาท ได้แก่ ปีการผลิต 2562/63 รัฐอนุมัติงบอุดหนุนทั้ง 2 โครงการ รวม 76,049 ล้านบาท ปีการผลิต 2563/64 รัฐอนุมัติงบอุดหนุนทั้ง 2 โครงการ รวม 106,740 ล้านบาท ปีการผลิต 2564/65 รัฐอนุมัติงบอุดหนุนทั้ง 2 โครงการ รวม 138,456 ล้านบาท

แต่ทว่าแม้รัฐบาลจะทุ่มงบประมาณประกันราคาหลายแสนล้านบาท แต่ชีวิตชาวนาไม่ได้ดีขึ้นแม้แต่น้อย ช้ำยังมีหนี้สินเพิ่มขึ้นทุกปี ตามการประเมินของ**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** พบว่า หนี้สินครัวเรือนเกษตรกรในปี 2564 อยู่ที่เฉลี่ย 262,317 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้น 16.5% เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่ครัวเรือนเกษตรกรมีหนี้สินเฉลี่ย



225,090 บาท/ครัวเรือน และเพิ่มขึ้น 18.4% เมื่อเทียบกับปี 2562 มีครัวเรือนเกษตรกรมีหนี้สินเฉลี่ย 221,490 บาท/ครัวเรือน

ทั้งนี้ นับตั้งแต่มีโครงการรับจำนำข้าว สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ มาจนถึงโครงการประกันราคาข้าวของรัฐบาลลง ภายใต้การผลักดันและบริหารจัดการของพรรคประชาธิปัตย์ ที่คุมกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการทุ่มเทงบประมาณไปกว่า 1.2 ล้านล้านบาทแล้ว แต่ชีวิตชาวนาหาได้ดีขึ้นแต่อย่างใดไม่

รศ.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย สะท้อนผ่านสื่อว่า ภาพรวมประกันรายได้เกษตรกรที่ตามมาต่อเนื่อง 4 ปี เป็นโครงการที่ถูกใช้หาเสียงเป็นหลัก ไม่ได้มองในแง่ของการแข่งขัน หรือทำให้เกษตรกรยืนอยู่บนลำแข้งตัวเองได้ นโยบายประกันรายได้ จึงเป็นการแซ่แข็งเกษตรกรให้ติดกับดักมีรายได้ต่ำ เห็นได้จากเกษตรกรมีการแตกครัวเรือนเพิ่มเพื่อรับประโยชน์จากโครงการประกันรายได้ จากข้อมูลปี 2557 มีชานาอยู่ 3.4 ล้านครัวเรือน แต่ปี 2565 มีชานาเพิ่มเป็น 4.675 ล้านครัวเรือน ผลตามมามีผลผลิตข้าวไทยยังต่ำ ยังสู้เวียดนามไม่ได้ เพราะนโยบายนักการเมืองทำให้ต้องเร่งปลูกหากมองย้อนกลับไปในรอบ 10 ปี โครงการจำนำข้าวและ

ประกันรายได้เกษตรกร ทำให้รัฐต้องควักจ่ายรวมกันไปแล้วกว่า 1.2 ล้านล้านบาท โดยโครงการประกันรายได้เกษตรกร รัฐบาลประยุทธ์ 6 แสนล้านบาท ระยะเวลา 4-5 ปี ส่วนโครงการจำนำข้าว รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ระยะเวลา 3 ปีงบประมาณ 6 แสนล้านบาท ความเสียหายเหมือนกัน อุตสาหกรรมข้าวไม่ได้ดีขึ้น เกษตรกรไม่ได้รวยขึ้น ออเนอทั้งระบบ เนื่องจากนโยบายประชานิยมไปครอบงำระบบราชการและเกษตรกร สิ่งที่น่ากลัวในอนาคตคือนโยบายอุดหนุนสินค้าเกษตรแบบไม่มีเงื่อนไขจะสร้างหายนะให้กับภาคเกษตรไทย

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกลสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กระทั่งให้รัฐบาลมองเห็นเช่นกันว่าขณะนี้คู่แข่งของไทยมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวต่อเนื่อง ต้นทุนการผลิตต่ำ จำเป็นที่ไทยต้องพัฒนาเพื่อการแข่งขัน โดยมองว่างบประมาณปีละเป็นแสนล้านบาท หากใช้ได้ถูกทิศถูกทางจะทำให้ภาคอีสานมีพื้นที่ชลประทานครบ ชวานาปลูกข้าวได้ปีละ 2-3 ครั้ง มีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น ไม่ต้องการให้เกษตรกรให้ความสำคัญว่ามีโครงการประกันรายได้ จำนำข้าวก็เพียงพอแล้ว แต่ต้องการให้ชวานารวมตัวกันเพื่อพัฒนายกระดับการแข่งขันข้าวไทย หากชวานาซึ่งมีกว่า 20 ล้านเสียง สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมข้าวไทยก็เชื่อว่าคู่แข่งขึ้นได้ ผลผลิตเพิ่มขึ้น ราคาดีขึ้น

นายกลสมาคมผู้ส่งออกข้าว ยังย้ำว่าโครงการประกันรายได้ชวานาไม่ได้สร้างแรงจูงใจให้ชวานาปรับตัว ทำให้ช่วงหลายปีชวานายังปลูกข้าวแบบเดิมที่ให้ผลผลิตเพียง 400-500 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งไม่มีทางรอดแล้ว แข่งขันกับประเทศอื่นไม่ได้ วันนี้ต้องได้ผลผลิตตันกว่าๆ ต่อไร่แล้วและต้นทุนต้องต่ำที่สุด เพราะทุกประเทศเขาไปถึงขนาดนั้นแล้ว อย่างหอมมะลิราคาปลูกได้ 350 กิโลกรัมต่อไร่ แม้จะให้ราคาประกัน 20,000 บาทต่อตันก็สู้ชวานาพันธุ์ใหม่ๆ ที่ปลูกได้ตันกว่าๆ แต่ขายกันที่ 5,000-6,000 บาท ไม่ได้เลย

พร้อมกับยกตัวอย่างอินเดียเมื่อก่อนส่งออกน้อย สู้อยู่ไม่ได้ เพราะปลูกข้าวบาสมาดี่ซึ่งให้ผลผลิต 300 กิโลกรัมต่อไร่ แต่เมื่ออินเดียหันไปปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูงทำให้อินเดียส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นปีทีแล้วส่งออกถึง 20 ล้านตัน ส่วนไทยเรายังไม่ไปไหนเลย

ในขณะที่เวียดนามทุ่มงบวิจัยพันธุ์ข้าวอย่างเดียว ปีละ 200-300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 6,000-9,000 ล้านบาท แต่กรมการข้าวของไทยกลับได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพียงปีละ 400 ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งบดบังกล่าส่วนใหญ่อถูกใช้เป็นเงินเดือนและงบประจำ เหลือเป็นงบวิจัยพันธุ์ข้าวไม่เท่าไร และทุกวันนี้ไทยแทบไม่มีนักวิจัยพันธุ์ข้าวรุ่นใหม่ๆเลย

แต่ก็อย่างว่า ชวานามีน้ำที่ทานา และถึงฤดูกาลผลิตก็ก้มหน้าก้มตาทำไป แล้วก็ ช.ก.ส. ถึงเวลาก็ใช้หนี้ หมุนหนี้เป็นวิถีของชวานาคำถามคือ รัฐบาล นักการเมืองที่คุมนโยบาย และบริหารกระทรวงเกษตรฯ และพาณิชย์ ที่มีหน้าที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร มีสติปัญญาคิดหาทางให้ชวานาชาวไร่หลุดพ้นจากวงจรอุบาทว์ ลืมตา

อ้าปากได้ลึกก็มาน้อย

ทางด้าน **ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร** นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) สะท้อนในทิศทางเดียวกันว่า รัฐบาลจะต้องลดจำนวนเงินอุดหนุนชวานาสูง ทั้งโครงการประกันรายได้ฯ และโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้วนำงบที่รัฐประหยัดได้ไปสร้างแรงจูงใจให้ชวานาเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เพื่อทำให้ชวานามีรายได้สูงขึ้น ลดการใช้ปุ๋ย และลดการใช้สารเคมี ชวานาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมและมีความยั่งยืนขึ้น การที่รัฐบาลให้เงินอุดหนุนโดยชวานาไม่ต้องทำอะไรแล้วได้กำไร ทำให้ชวานาเพิ่มผลผลิตข้าวต่อไร่ของประเทศไทยต่ำที่สุดในเอเชีย ต่ำกว่ากัมพูชา ศรีลังกา เนปาล บังกลาเทศ และอินเดีย เนื่องจากในขณะเพิ่มผลผลิตข้าวต่อไร่ของประเทศไทยทรงตัว แต่ผลผลิตของประเทศอื่นเพิ่มขึ้นทุกปี

ขณะที่ผู้ส่งออกข้าวและนักวิชาการที่ติดตามเรื่องชวานายาวนาน สะท้อนความอ่อนแอของอุตสาหกรรมการค้าข้าวและชีวิตชวานาไทย แต่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลับแสดงความพอใจต่อการพัฒนาศักยภาพของชวานาไทยและการส่งออกข้าวภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2563-2567 และยุทธศาสตร์ "ตลาดนำการผลิต" โดยอ้างว่า 3 ไตรมาสแรกของปี (ม.ค.-ก.ย. 65) ประเทศไทยส่งออกข้าวได้ทั้งสิ้น 5.41 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 39.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีมูลค่าส่งออก 2,796.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 23.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศ 95,233 ล้านบาท โดยราคาเฉลี่ยในเดือนก.ย. 65 อยู่ที่ตันละ 510 เหรียญสหรัฐต่อตัน คาดว่าปีนี้ไทยจะส่งออกข้าวได้ 7-8 ล้านตัน ทำให้ประเทศไทยกลับมาผงาดขึ้นเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวอันดับ 2 ของโลกในปีนี้อย่างแน่นอน

"ขอขอบคุณชวานาไทยทุกคนที่ควักกระเป๋าและทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำงานอย่างหนักจนขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยเพิ่มขึ้น ยังมีปัญหาที่ค้างคาสมมานานโดยเฉพาะปัญหาน้ำล้นรวมทั้งความท้าทายใหม่ ๆ โอกาสใหม่ๆ ที่เราจะต้องเผชิญในวันข้างหน้าโดยมีเป้าหมายที่จะต้องเพิ่มรายได้ให้ชวานาแก้ไขปัญหาหนี้สินความยากจนและเพิ่มศักยภาพข้าวไทยอย่างต่อเนื่องต่อไป" นายเฉลิมชัย ให้สัมภาษณ์ต่อก่อนหน้าการประชุมชวานาโลกที่ภูเก็ตหนึ่งวัน ซึ่งดูเหมือนจะสวนทางกับผู้ส่งออกและมุมมองของนักวิชาการที่ยังไม่พอใจในผลงานการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวและชีวิตของชวานาไทยของภาครัฐ

"หอมมะลิ 105" พ่าย "ผากล้าดวน" จึงเป็นเพียงยอดภูเขาแห่งหนึ่งของวงการข้าวไทยที่นับวันมีแต่กดต่ำลง เพราะชวานาเสพติดโครงการประชานิยม จำนำข้าว ประกันราคาข้าว ที่นักการเมืองใช้หลอกล่อจนติดกับดัก และสร้างความอ่อนแอตลอดห่วงโซ่การพัฒนาสายพันธุ์ การผลิตยั่งยืนส่งออก ■

เฮ!รถไฟ'จีน-ลาว'ชนผลไม้

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง และฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ว่า จุดตรวจสอบและกักกันผลไม้นำเข้าที่ด่านรถไฟโมฮาน ได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และผ่านการตรวจรับจากศุลกากรกุนหมิงเรียบร้อยแล้ว

ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอตรวจรับจากกระทรวง GACC ในส่วนกลาง ซึ่งน่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทันเวลาที่คณะกรรมการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งมณฑลยูนนาน กำหนดจัดพิธีเปิดจุดตรวจสอบกักกันผลไม้นำเข้า ด่านรถไฟโมฮาน ในวันที่ 3 ธ.ค.นี้ เพื่อฉลองครบรอบ 1 ปีการเปิดเส้นทางรถไฟจีน-ลาว ถือเป็นข่าวดีชาวสวนผลไม้ที่จะมีการขนส่งทางราง โดยเส้นทางรถไฟจีน-ลาวจากไทย ไปถึงกุนหมิงเปิดบริการขนส่งผลไม้ไทยไปยังตลาดจีนเพิ่มอีกเส้นทางหนึ่ง

ทั้งนี้ ฟอร์ดบอร์คได้มอบหมายฝ่ายต่างๆ จัดประชุมผู้แทนชาวสวนสหกรณ์ ถึง สมาคมผลไม้ ผู้ส่งออกและผู้ประกอบการ โลจิสติกส์ เพื่อสร้างความเข้าใจในกฎเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ

ชาวนาเช็กเลย!เงินประกันข้าวในบัญชี

ทำเนียบรัฐบาล ● เมื่อวันศุกร์ น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกร โดยได้อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/2566 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจำนวน 4.68 ล้านครัวเรือน ให้มีรายได้จากการจำหน่ายข้าวเปลือกในราคาที่เหมาะสมกับต้นทุนการผลิต ป้องกันความเสี่ยงในการจำหน่ายผลผลิต พร้อมมาตรการชดเชยและโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/2566

น.ส.ทิพานันกล่าวต่อว่า รวมทั้งมีมาตรการชดเชยค่าความเสี่ยงการเสถียรภาพราคาข้าวไม่ให้เกิดค่าควบคู่กัน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสินเชื่อเพื่อชะลอ

การขายข้าวเปลือกนาปี โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ซึ่งได้ดำเนินการมาตลอด 3 ปีที่ผ่านมา และในปีนี้เป็นเป้าหมายการส่งออกข้าวไทยจะสูงถึง 7.5 ล้านตัน

“โดยล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายบริหารข้าวแห่งชาติ หรือ นบข.ได้เป็นประธานในที่ประชุม Kick Off มาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/2566 แบบกดปุ่มเข้าบัญชีโดยตรงแล้ว ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องของรัฐบาลที่ได้ดำเนินการมาตลอด 3 ปีที่ผ่านมา จึงแจ้งข่าวให้พี่น้องเกษตรกรอย่าลืมตรวจสอบสถานะการโอนเงิน” น.ส.ทิพานันกล่าว

น.ส.ทิพานันกล่าวว่า สำหรับวิธีตรวจสอบสถานะโอนเงินประกันรายได้ข้าว ปี 2565/2566 สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ <https://chongkho.in-baac.com> ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐของ ธ.ก.ส. และกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก โดยระบบจะแจ้งผลการรับเงินว่าจะได้รับเงินจากโครงการประกันรายได้ข้าว 2565/66 เข้าเลขที่บัญชีธนาคารใด สาขาใด พร้อมวันที่โอนและสถานะการโอนว่าสำเร็จ/หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ และนอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หรือบริการโอนเงินเข้าเงินออกผ่านบริการ Sms Alert (แจ้งเตือนผ่านเอสเอ็มเอส) สมัครใช้บริการได้ที่สาขาบริการโอนเงินเข้าเงินออกทางไลน์ ผ่านบริการ BAAC

Connect สมัครได้ที่ไลน์ BAAC Family หากเกษตรกรที่ไม่ได้รับเงินดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่เกษตรอำเภอในพื้นที่ทำการเกษตรของท่าน

“รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์มุ่งมั่นให้เกษตรกรมีความสะดวก ได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยตรง ขจัดการทุจริตคอร์รัปชันและยังเห็นหน้าในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวนาไทย ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ยกกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องชาวนาไทย ในการประชุมเอเปค 2565 คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจแบบ BCG และมุ่งมั่นผลักดันจัดทำแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรเพื่อบริหารจัดการข้าวให้ไทยเป็นผู้นำการผลิต การตลาดข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลก” น.ส.ทิพานันกล่าว

ส่งแรงกดดันเสีย ๘.๘.๘.

นายอัครเดชวิทย์ไพสิฐ รมว.คลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (บอรัค ๘.๘.๘.) เปิดเผยมว่า ได้สั่งการให้ ๘.๘.๘.เร่งแก้ไขหนี้เสียที่มีแนวโน้มสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 12.5% ในปัจจุบัน โดยให้ ๘.๘.๘.ลงไปดูในแต่ละพื้นที่ และติดตามสถานะของลูกค้าย่างใกล้ชิด รวมถึงผ่อนปรนมาตรการต่างๆด้วย เช่น ยืดเวลาชำระหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ให้ลูกหนี้ ที่มีสถานะเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล)

ทั้งนี้ บอรัคให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาก ติดตามสถานการณ์หนี้เสียทุกเดือน และพบการดำเนินการมีความก้าวหน้าตามลำดับ แต่ยังคงทำให้เข้มข้นมากขึ้น เพราะมีลูกหนี้ที่ไหลมาจากมาตรการพักชำระหนี้เดิม ซึ่งเมื่อหมดระยะเวลาโครงการ ทำให้ลูกหนี้มีสถานะเป็นเอ็นพีแอลเพราะเกษตรกรได้รับผลกระทบจากหลายสถานการณ์ ทั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต้นทุนการผลิต-ราคาอาหารแพงและสถานการณ์น้ำท่วม ทำให้มีความยากลำบากในการชำระหนี้คืน ซึ่ง ๘.๘.๘.ได้พยายามหาแนวทางช่วยเหลือแล้ว เช่น จัดงานมหกรรมแก้ไขหนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ โดยมุ่งแก้ไขเอ็นพีแอล ทั้งของลูกหนี้รายย่อย รายกลุ่ม และรายสถาบัน

“๘.๘.๘.มีเป้าหมายว่า สิ้นปีบัญชี 65 (30 มี.ค.66) จะแก้ไขหนี้เสียให้ลดลงมาอยู่ที่ 8.99% ซึ่งจะพยายามแก้ไขให้ได้ตามเป้าหมาย โดยจะเข้าไปดูและระดับพื้นที่ ตามนโยบายของคณะกรรมการธนาคาร ขณะนี้ ๘.๘.๘.ได้ขยายมาตรการพักชำระหนี้ออกไปแล้วถึงสิ้นปีบัญชี 65 เพื่อให้สามารถลดหนี้เอ็นพีแอลได้ตามเป้าหมายที่วางไว้”

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Section: สุดสัปดาห์/หน้าแรก - สุดสัปดาห์
วันที่: เสาร์ 26 พฤศจิกายน 2565
ปีที่: 43 ฉบับที่: 15185
Col.Inch: 207.08 Ad Value: 331,328
หัวข้อข่าว: วิชาเกษตร สร้างชาติ สร้างรายได้

หน้า: 13(กลาง)
PRValue (x3): 993,984

ศิลปิน: สีสี่

วิชาเกษตร สร้างชาติ สร้างรายได้



เมืองไทยเป็นครัวโลกมายาวนาน เราผลิตสินค้าเกษตรเลี้ยงชาวโลกมาตลอด ทั้งหมดมาจากฝีมือของเกษตรกรไทย ดังนั้นวิชาเกษตรของไทยจึงมีความสำคัญมาก และอย่าลืมว่าประเทศไทยคือดินแดนเกษตรคุณภาพดี

ไลฟ์ วาไรตี้ สัปดาห์นี้ ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย ไปสนทนากับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ถึงประเด็นเกษตรสร้างชาติ สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความสุขให้กับผู้เรียน

● เรียนถามคุณหญิงในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ว่าการศึกษาด้านเกษตรในวิทยาลัยเกษตรทั่วประเทศดำเนินไปได้ดีเพียงใด หลังจากมีข่าวว่ามีผู้สนใจเข้าเรียนด้านอาชีพและเกษตรกรรมมากขึ้น

ดร.คุณหญิงกัลยา : เป็นที่น่ายินดีที่มีผู้สนใจเรียนด้านอาชีพและเกษตรกรรมมากขึ้นเป็นลำดับ

เพราะว่าผู้เรียนเห็นชัดว่าเรียนแล้วมีงานทำจริง ๆ และสร้างรายได้ ได้อย่างน่าพอใจมากตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษา อย่างเช่นวันนี้ที่ดิฉันมาจังหวัดบุรีรัมย์ ก็เพื่อมาดูโครงการอบรมนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรกรรมต่างๆ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร หรือ smart farmers เพื่อเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว เรามุ่งเน้นให้ผลิตผู้ประกอบการรุ่นใหม่มีความทันสมัย เรียนแล้วนำความรู้ไปเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทันยุคทันสมัย เข้ากับสถานการณ์ของโลก เป็นเกษตรกรที่มีความรู้ความสามารถ สามารถใช้เทคโนโลยีได้ดีเพื่อการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล และได้ผลกำไรดีขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่การเป็นแหล่งผลิตอาหารคุณภาพดี สำหรับเลี้ยงชาวโลกได้อย่างน่าภาคภูมิใจ เรามุ่งเน้นให้ผู้กำลังศึกษาได้มีประสบการณ์

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Section: สุดสัปดาห์/หน้าแรก - สุดสัปดาห์

วันที่: เสาร์ 26 พฤศจิกายน 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15185

Col.Inch: 207.08 Ad Value: 331,328

หัวข้อข่าว: วิชาเกษตร สร้างชาติ สร้างรายได้

หน้า: 13(กลาง)

PRValue (x3): 993,984

ศิลปิน: สีสี่

การผลิตสินค้าได้จริง และทำรายได้ระหว่างกำลังศึกษา เพื่อลดภาระการต้องขอเงินจากผู้ปกครอง สำหรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ดังนั้น นักเรียนจึงสามารถผลิตสินค้าการเกษตรขายได้จริง เช่นที่วิทยาลัยเกษตรฯ บุรีรัมย์แห่งนี้ นักเรียนและครูสามารถขายต้นไม้ประดับ โดยเฉพาะแคดดิส หรือตะบองเพชร พันธุ์ต่างๆ ได้ดี สามารถส่งไปจำหน่ายในต่างประเทศด้วย ซึ่งทำให้สามารถเรียนรู้ทั้งการผลิต การบำรุงพันธุ์ การคัดเลือกสายพันธุ์ และรู้ด้านการตลาดไปพร้อมๆ กัน ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ดิฉันมาดูงานในวันนี้คือ การมาเปิดร้านกาแฟที่เป็นผลงานโดยตรงของนักเรียนเกษตรฯ บุรีรัมย์ โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท เค ฟาร์ม คอฟฟี่ จำกัด เป็นบริษัทเอกชนที่มีจิตสาธารณะ ต้องการสนับสนุนให้นักเรียนสามารถเข้าใจการทำธุรกิจร้านกาแฟที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ช่วยให้สามารถไปเป็นผู้ประกอบการที่แท้จริงได้ในอนาคตเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว การทำงานในร้านกาแฟของวิทยาลัยจะช่วยให้เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆ ของการทำธุรกิจกาแฟได้ครบวงจร ตั้งแต่เลือกเมล็ดกาแฟ การคั่ว การบด การชง และการตกแต่งร้าน การทำแผนการตลาด การทำบัญชี การโฆษณา ประชาสัมพันธ์เชิงธุรกิจ เพื่อให้กิจการอยู่รอดและได้กำไร และที่สำคัญคือการเลือกทำเลที่ตั้งร้าน ดั้งจะเห็นว่าร้านกาแฟน้อยในเขตวิทยาลัยฯ แต่ตกแต่งบรรยากาศได้น่ารักมาก โดยตั้งอยู่ในนาข้าว และมีการเลี้ยงปลาในนาข้าวไปพร้อมๆ กัน ด้านหลังร้านก็มีร้านขายไม้ประดับ เช่น แคดดิสพันธุ์ต่างๆ เป็นการผสมผสานธรรมชาติเข้ากับการทำธุรกิจที่ลงตัวมาก

● **สิ่งสำคัญตามนโยบายของกระทรวงศึกษา** ต้องการทำให้เกิดขึ้นจริงคือเด็กเรียนแล้วได้ความรู้ และนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ได้แท้จริง ผู้เรียนมีความสุข และสามารถพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตัวเองได้ ไซ้ไหมครับ

ดร.คุณหญิงกัลยา : ถูกต้องค่ะ เราเน้นการทำให้ผู้เรียนทำได้จริง และมีความสุขกับการเรียน และสามารถช่วยพัฒนาชุมชนของตนเองได้ นี่คือหัวใจของการเรียนรู้ของโลกยุคใหม่ที่ต้องทำให้ได้จริง เมื่อผู้เรียนสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองด้วยการใช้หลักวิชาการ ก็จะทำให้เขามั่นใจว่าเรียนแล้วไม่ตกงาน มีงานทำ มีรายได้ มีความสุข และสามารถอยู่กับชุมชนตัวเองได้โดยไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด นี่คือความสำคัญของนโยบายที่รัฐบาลเน้นมาโดยตลอด

● **มีสิ่งหนึ่งที่นักเรียนบอกผมคือ เรียนเกษตรยุคนี้เรียนฟรี มีที่อยู่ มีงานทำ มีอาชีพ** รบกวนคุณหญิงช่วยกรุณาขยายความเรื่องนี้กับสังคมด้วยครับ

ดร.คุณหญิงกัลยา : เป็นความจริงตามที่นักเรียนเล่าให้คุณเฉลิมชัยฟังค่ะ ดิฉันขอเรียนเพิ่มเติมให้ท่านผู้ปกครองนักเรียนทราบว่า หากบุตรหลานของท่านสนใจเรียนด้านการเกษตร ขอให้สนับสนุนเขา นะคะ เพราะประเทศไทยของเราคืออยู่ข้าวอยู่น้ำ บ้านเรามีความอุดมสมบูรณ์ มีดิน มีน้ำ มีป่าเขา มีพืชพันธุ์ต่างๆ นานาสารพัดชนิด มีสัตว์ต่างๆ อุดมสมบูรณ์จริง และการเกษตรก็คือหัวใจของประเทศเรา เราคือครัวโลก เราสามารถผลิตอาหารเลี้ยงชาวโลกมาตั้งแต่โบราณกาล และประเทศเราได้รับการยกย่องว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารให้ชาวโลก ประเทศไทยเป็น 1 ใน 6 ประเทศของโลกที่ผลิตอาหารเลี้ยงชาวโลกมานานแล้ว เราส่งออกข้าวมานานนับศตวรรษ อาหารการกินเป็นเรื่องสำคัญของชาวโลก ในยามที่โลกประสบปัญหาต่างๆ ไม่สามารถผลิตอาหารได้เพียงพอ แต่ไทยเรายังคงสามารถผลิตอาหารเลี้ยงโลกได้ จึงเป็นโอกาสทองของประเทศไทย เป็นความนำภาคภูมิใจที่คนไทยมีความรู้ด้านการเกษตร สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพต้นตำหรับกับชาวโลกได้ เรามีความรู้ด้านการเกษตรมาตั้งแต่โบราณกาล แล้วเราก็นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มการผลิต ดังนั้น การเรียนเกษตรจึงให้ทั้งความรู้และสร้างรายได้ด้วย อาชีพเกษตรกรต้องเป็นอาชีพที่มีศักดิ์ศรี เพราะเป็นผู้ผลิตอาหารเลี้ยงชาวโลก และช่วยสร้างรายได้ให้ประเทศไทย ขอย้ำว่าการเรียนเกษตรในสมัยนี้ เราเน้นความรู้ทันสมัยเข้ามาประกอบด้วย เพราะฉะนั้นอยากให้คุณพ่อ-คุณแม่และผู้ชมทางบ้านให้ความสำคัญและสนับสนุนให้เด็กเยาวชนเห็นความสำคัญของการเกษตรของประเทศไทยค่ะ ขอย้ำอีกครั้งว่าการเกษตรของไทยยุคนี้ผสมผสานความรู้ด้านเทคโนโลยีเข้าไปตลอดเวลา เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรได้ดีมีคุณภาพสากล

● **ผมจำได้ว่าคุณหญิงเคยบอกว่าฝรั่งต่างชาติเขาบอกว่าประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ที่สุดแล้ว** แค่อาซาใต้ก็เก้าอี้ซึ่งเป็นไม้ปักลงไปในดิน ก็ยังงอกเป็นต้นไม้ขึ้นมาได้

ดร.คุณหญิงกัลยา : อันนี้จริงค่ะ ท่านทูตอิสราเอลบอกดิฉันว่า คุณหญิง เมืองไทยอุดม

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Section: สุดสัปดาห์/หน้าแรก - สุดสัปดาห์

วันที่: เสาร์ 26 พฤศจิกายน 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15185

Col.Inch: 207.08 Ad Value: 331,328

หัวข้อข่าว: วิชาเกษตร สร้างชาติ สร้างรายได้

หน้า: 13(กลาง)

PRValue (x3): 993,984

ศิลปิน: สีสี่

สมบูรณ์จริงๆ มีดินดี มีน้ำเพียงพอ อากาศก็เหมาะกับการทำเกษตร แค่นี้หากเข้าอีกปีกลางดินที่มีความชื้นก็ได้ต้นไม้อีกต้นหนึ่งแล้ว ท่านทูตบอกว่าที่อิสราเอลเป็นทะเลทราย ถ้าจะปลูกป่าสักต้นต้องใช้เวลากว่า 25 ปี แต่บ้านเรานั้น โยนเมล็ดพืชอะไรลงไปก็งอกงามทั้งหมด เพราะประเทศไทยอุดมสมบูรณ์มาก เมื่อบ้านเรามีของดีแล้ว ก็ขอให้ทุกคนช่วยกันรักษาของดีนั้นไว้ให้อยู่กับเมืองไทยตลอดไป เพื่อลูกหลานของเราในอนาคต ขอให้ฟังว่าเมื่อ ดร.เสนาะ อุณากรู ท่านทราบว่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ของกระทรวงศึกษาธิการตั้งเป้าหมายจะสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ทันสมัย ท่านโทรศัพท์มาแสดงความยินดีกับดิฉัน ท่านบอกว่านี่คือเป้าหมายสำคัญของประเทศไทย เพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตร ดังนั้นนักเรียนเกษตรต้องสามารถเป็นผู้ประกอบการทันสมัยได้ เพื่อจะได้ผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพดี ป้อนตลาดโลก อันจะทำให้เรามีรายได้ดีขึ้นในอนาคต

● ทราบว่าวิทยาลัยเกษตรฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดอบรมหลักสูตรต่างๆ ด้านการเกษตร และการผลิตสินค้าเกษตรให้ประชาชนทั่วไปด้วย คุณหญิงกรุณาเล่าเรื่องนี้ให้ประชาชนรับทราบด้วยครับ

ดร.คุณหญิงกัลยา : เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเพิ่มพูนความรู้ด้านการผลิตสินค้าเกษตรได้ดีขึ้น มีคุณภาพมาตรฐานมากขึ้น วิทยาลัยฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงเปิดคอร์สสั้นๆ ให้ประชาชนที่สนใจได้เรียนรู้ เช่น โครงการหนึ่งไร่ หนึ่งแสนบาท เป็นต้น โครงการนี้อยู่ในหลักการของเกษตรประณีต ทำให้ประชาชนที่มีที่ดินเพียงไม่มาก แต่สามารถสร้างรายได้ได้อย่างน่าพอใจ โดยการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ บนพื้นที่เพียง 1 ไร่ แต่สามารถสร้างรายได้ให้เดือนละเป็นหมื่นๆ บาท ปีหนึ่งมีรายได้เป็นแสน หรือบางแห่งก็มีรายได้เกินกว่า 1 แสน บางรายได้เงินเดือนหนึ่งๆ เป็นหลักแสนบาท ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ที่ตลาดต้องการมากน้อยเพียงใด ขอเรียนว่าเรามีวิทยาลัยเกษตรฯ 47 แห่งกระจายทั่วประเทศ เราสามารถให้บริการด้านการเรียนรู้ให้กับผู้สนใจได้ตลอดเวลา ขอให้เข้าไปติดต่อสอบถามได้ทุกวันทำการนะค่ะ สำหรับผู้จบด้านเกษตรแล้ว ต้องการเรียนต่อจนจบ



แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Section: สุดสัปดาห์/หน้าแรก - สุดสัปดาห์

วันที่: เสาร์ 26 พฤศจิกายน 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15185

Col.Inch: 207.08 Ad Value: 331,328

หัวข้อข่าว: วิชาเกษตร สร้างชาติ สร้างรายได้

หน้า: 13(กลาง)

PRValue (x3): 993,984

ศิลปิน: สีสี่

ระดับปริญญาตรีด้านเกษตร เราก็มีหลักสูตรให้ศึกษาต่อไปได้ เพราะฉะนั้น ไม่ต้องวิตกว่าเรียนเกษตรแล้วไม่มีปริญญาตรีนะค่ะ เราเตรียมไว้ให้ทุกอย่างครบถ้วนค่ะ ขอให้เข้าไปหารือกับทางวิทยาลัยเกษตรฯที่คุณสะดวก รับรองคุณจะได้ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้จริงๆ

● **ผมมั่นใจว่า เมื่อผู้ปกครองได้ฟังคำอธิบายจากคุณหญิงแล้ว จะมั่นใจมากขึ้นครับ**

ดร.คุณหญิงกัลยา : สิ่งที่ดีฉันพูดอาจจะทำให้มั่นใจขึ้นมาบ้าง แต่ดีฉันมีหลักฐานยืนยันว่าเป็นความจริง เพราะเรามีตัวอย่างเชิงประจักษ์จากเพชรเกษม เพชรเกษมคือ ผู้จบการศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรฯ แล้วประกอบอาชีพจนประสบผลสำเร็จอย่างดี มีความเจริญก้าวหน้า ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติของเราได้แท้จริง ตัวอย่างที่เห็นชัดๆ คือวันนี้มีเพชรเกษมมารับเกียรติบัตรจากวิทยาลัยเกษตรฯ บูรีรัมย์ประมาณ 10 ราย ทุกคนประสบความสำเร็จในการทำอาชีพเกษตรกรรมในรูปแบบต่างๆ เป็นตัวอย่าง เป็นต้นแบบแท้จริงให้กับรุ่นน้องๆ ได้เห็น และทำตามตัวอย่างที่พี่ๆ วางไว้ ซึ่งจะช่วยให้ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น แต่ก็ไม่จำเป็นต้องลอกเลียนแบบทุกอย่าง เพราะทุกคนมีจุดแข็งของตนเอง ดังนั้น เราจึงดูตัวอย่างก่อน แล้วหาจุดแข็งของตัวเองให้พบ แล้วเราก็เป็นผู้ประสบความสำเร็จได้โดยไมยาก อันที่จริงเรามีตัวอย่างของผู้เรียนเกษตรแล้วประสบความสำเร็จอีกมากมาย บางรายมีรายได้เดือนหนึ่งๆ เป็นหลักแสน ทั้งๆ ที่กำลังเรียนอยู่ เช่นตัวอย่างของนักศึกษาชายหนึ่งที่วิทยาลัยเกษตรร้อยเอ็ด ที่เพาะพันธุ์ฝรั่งขาย จนสามารถขยายตลาดกิ่งพันธุ์ไปทั่วประเทศไทย บางรายก็เน้นการผลิตพืชออร์แกนิก ปรากฏจากสร้างจากยากำจัดศัตรูพืช และไม่ใช้ปุ๋ยเคมีในการเกษตร ทำให้ขายสินค้าได้ราคาสูงมาก เป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภคพืชผักปลอดสารพิษ

ทั้งในและต่างประเทศ บางรายทำปุ๋ยชีวภาพเอง ทำน้ำหมักชีวภาพขาย และคิดผลิตภัณฑ์เกษตรที่สะอาดได้มาตรฐานสากล โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยเข้าไปช่วยการผลิต มีอีกรายที่เลี้ยงไรแดงสำหรับเป็นอาหารปลาสวยงาม จนขายไรแดงให้ต่างประเทศได้รายได้มากมาย นี่คือความจริงที่พบเห็นได้ในการเรียนและผลิตด้านการเกษตร สิ่งที่ดีฉันบอกเล่ามานี้มีหลักฐานให้เห็นได้แน่ค่ะ ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจการเกษตรเข้าไปศึกษาและค้นคว้าได้จากวิทยาลัยเกษตรกรรมทั่วประเทศไทย

คุณจะได้ชมรายการไลฟ์ วาไรตี้ รายการดีที่ครบครันด้วยสาระและความรู้ ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 14.05-14.30 น. ทางโทรทัศน์ NBT กดหมายเลข 2 และชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ไลฟ์ วาไรตี้



ฝนยังถล่มหนัก!

เดือน40จว.เสี่ยงท่วมฉับพลัน สุราษฎร์อ่วม/ผู้ว่าฯสั่งรับมือ กรมชลฯขึ้นน้ำปีนี้พอใช้ฤดูแล้ง

กรมอุตุฯเตือนทั่วไทยยังมีฝนตกหนัก ภาคกลาง
กทม.-ปริมณฑล ตะวันออก และภาคใต้ 40 จังหวัด
มีฝนร้อยละ 70 **▶ ต่อ : ฝนถล่ม - หน้า 2**

ฝนถล่ม

ระวังท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก ฝนถล่ม
สุราษฎร์หนัก ท่วมถนน อ.พุนพิน-
อ.เมือง ผู้ว่าฯห่วงท่วมซ้ำ สั่งยกของ
ขึ้นที่สูง ด้านกรมชลฯเผยปีนี้ปริมาณ
น้ำต้นทุนอยู่ในเกณฑ์ดี ภาคเพียงพอใช้
ช่วงฤดูแล้ง

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
2565 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือ
ตอนล่าง ภาคกลางรวมทั้งกทม.และ
ปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้
มีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชน
ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝน
ตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้
เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
และน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาด
เชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
 ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศ
ต่ำปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน

ตอนบน ประกอบ
กับร่องมรสุม
พาดผ่านภาคใต้
ตอนบน ในขณะที่
ลมตะวันออกเฉียง

ประเทศไทยมีการสะสมฝุ่นละออง/
หมอกควันน้อย เนื่องจากมีฝนตกหลาย
พื้นที่

พยากรณ์อากาศสำหรับ
ประเทศไทย ภาคเหนือ อากาศเย็นใน

เฉียงใต้พัดปกคลุม
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง
ภาคตะวันออก
ภาคกลาง รวมทั้ง
ก ท ม . และ
ปริมณฑล

สำหรับ
อ่าวไทยตอน
บนและทะเล
อันดามัน ทะเลมี
คลื่นสูง 1-2 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้า
คะนองคลื่นสูงกว่า
2 เมตร ขอให้
ชาวเรือในบริเวณ
ดังกล่าวเดินเรือ
ด้วยความระมัด
ระวังและหลีกเลี่ยง
เดินเรือบริเวณ
ที่มี ฝ น ฟ้า
คะนองในระยะนี้

ตอนเช้าทางตอนบนของภาค โดยมี
ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่
และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณ จ.ตาก
สุโขทัย กำแพงเพชร และพิจิตร
อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศา บริเวณ
ยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิ
ต่ำสุด 9-16 องศา ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ
40 ของพื้นที่ บริเวณ จ.เลย หนองคาย
บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี
ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์
และสุรินทร์ อุณหภูมิต่ำสุด 22-25
องศาฯ อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาฯ
บริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาว
อุณหภูมิต่ำสุด 14-18 องศาฯ

ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝน
ตกหนักบางแห่ง บริเวณ จ.นครสวรรค์
อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม
สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร อุณหภูมิ
ต่ำสุด 23-25 องศาฯ อุณหภูมิสูงสุด
27-32 องศาฯ กทม.และปริมณฑล
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และ
มีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด
24-25 องศาฯ อุณหภูมิสูงสุด
30-32 องศาฯ

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนัก
บางแห่ง บริเวณ จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิ
ต่ำสุด 24-25 องศาฯ อุณหภูมิสูงสุด
30-32 องศาฯ ทะเลมีคลื่นสูง 1-2
เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 26 พฤศจิกายน 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15185

หน้า: 1(ขวา), 2

Col.Inch: 93.51

Ad Value: 116,887.50

PRValue (x3): 350,662.50

คลิก: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ฝนยังถล่มหนัก!เดือน40จว.เสี่ยงท่วมฉับพลันสุราษฎร์อ่วม/ผู้ว่าฯสั่งรับมือกรมชลฯ...

กว่า 2 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณ จ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และนราธิวาส อุณหภูมิสูงสุด 23-25 องศาฯ อุณหภูมิต่ำสุด 28-33 องศาฯ ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานี ขึ้นมา ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า 2 เมตร ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราช ลงไป ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า 1 เมตร ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณ จ.ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ อุณหภูมิสูงสุด 23-25 องศาฯ อุณหภูมิต่ำสุด 29-33 องศาฯ ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า 2 เมตร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้เกิดฝนตกหนักหลายชั่วโมง ช่วงค่ำวันที่ 24 พ.ย.ในหลายพื้นที่ทั้ง อ.เมือง, อ.พุนพิน และอ.ท่าฉาง ทำให้น้ำระบายไม่ทัน เกิดน้ำท่วมฉับพลัน บนถนนทางหลวง 401 พุนพิน-สุราษฎร์ธานี เขตเทศบาลเมืองท่าข้ามอ.พุนพิน ตั้งแต่หน้าโรงเรียนพุนพินพิทยาคม-แยกกิโลเมตรที่ 0-ควนท่าล้อน ทั้ง 4 ช่องจราจรขาไป อ.เมืองรวมถึงขาออกจาก อ.เมือง โดยเฉพาะรถยนต์ 4 ล้อเล็ก รถยนต์ไฮลัดเตี้ย และรถจักรยานยนต์ผ่านไม่ได้ ซึ่งบางช่วงใช้ได้ 1 ช่องจราจรที่อยู่ริมเกาะกลางถนน ส่งผลให้การจราจรติดขัดยาวสะสมถึงสามแยกวัดมะปริง เขตเทศบาล ต.วัดประดู่ อ.เมือง เป็นเวลากว่า 3 ชั่วโมงระดับน้ำลดลง จึงคลี่คลาย

ส่วนพื้นที่ อ.ไชยา ได้เกิด

ฝนตกหนักบริเวณเทือกเขา บ้านคลองไม้แดง หมู่ 7 และบ้านห้วยตาหมิง หมู่ 6 ต.ปากหมากได้มีน้ำล้นปริมาณมากไหลแรงลงมาผ่านหมู่บ้านจะไปลงสู่คลองไชยา

นายวิชูทย์ จินโต ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี สั่งการให้ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอบต.ในพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์อาจเกิดน้ำท่วมซ้ำขึ้นอีก ขอให้ยกทรัพย์สินขึ้นไว้ที่สูง หากไม่ปลอดภัยให้นำผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและเด็ก ๆ ออกไปอยู่ในที่ปลอดภัย ก่อนเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักยังไม่หมด

ด้านนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังวางแผนจัดสรรน้ำสนับสนุนการใช้น้ำในเขตชลประทานทั่วประเทศ ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รว.เกษตรและสหกรณ์ และ 10 มาตรการรองรับฤดูแล้งปี 2565/66 ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) โดยย้ำให้ทุกโครงการชลประทาน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น และกลุ่มผู้ใช้น้ำ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงสถานการณ์น้ำ และแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งนี้ให้เกษตรกรและประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าตลอดฤดูแล้งนี้ ปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่จะเพียงพอใช้ในการอุปโภค-บริโภคและการเกษตรไม่ขาดแคลน รวมทั้งขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้น้ำให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ขณะนี้พื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก รวมทั้งภาคกลาง ได้เข้าสู่ฤดูแล้งตาม

ประกาศของกรมอุตุฯแล้ว กรมชลประทานได้วางแผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2565/66 ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ โดยทั้งประเทศมีการจัดสรรน้ำรวม 27,685 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ปัจจุบันมีการใช้น้ำไปแล้วประมาณ 2,663 ล้านลบ.ม.หรือ 10% ของแผนฯ เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา วางแผนจัดสรรน้ำจาก 4 เขื่อนหลักไว้ประมาณ 9,100 ล้านลบ.ม. มีการใช้น้ำไปแล้ว 449 ล้าน ลบ.ม. หรือ 5% ของแผนฯ ด้านผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ทั้งประเทศมีการเพาะปลูกแล้ว 1.42 ล้านไร่ หรือ 13% ของแผนฯ (แผนเพาะปลูกพืชทั้งประเทศวางไว้รวม 11.06 ล้านไร่) เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการเพาะปลูกแล้ว 0.96 ล้านไร่ หรือ 14% ของแผนฯ (แผนเพาะปลูกลุ่มน้ำเจ้าพระยาวางไว้ 6.74 ล้านไร่) ภาพรวมการบริหารจัดการน้ำยังเป็นไปตามแผนที่วางไว้

สำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันกว่า 63,794 ล้านลบ.ม.หรือ 84% ของความจุอ่างฯ รวมกัน มีน้ำใช้การได้รวมประมาณ 39,839 ล้านลบ.ม.เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกัน 20,857 ล้าน ลบ.ม. หรือ 84% ของความจุอ่างฯรวมกัน มีน้ำใช้การได้ 14,161 ล้านลบ.ม.ภาพรวมปริมาณน้ำต้นทุนในปีนี้ออู่อยู่ในเกณฑ์ดี

ธปท.ทำคู่มือ'กรีน อีโคโนมี'ให้แบงก์

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวปาฐกถาในงาน THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2022 หัวข้อ ทางออกประเทศไทย : ก้าวข้ามความเสี่ยงสู่เศรษฐกิจยั่งยืน ว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทาย โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) จะส่งผลกระทบต่อวงกว้าง และความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยสูงขึ้นอย่างมาก ทั้งจาก 1.ความเสี่ยงทางกายภาพ (Physical Risk) มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นรุนแรง และเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ในอดีต 2.ความเสี่ยงเปลี่ยนผ่าน (transition risk) ประชาคมโลกให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทั้งนักลงทุน ผู้บริโภค รวมถึงนโยบายภาครัฐโดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว ที่มีความตื่นตัวและความพยายามในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (mitigation) มากขึ้น สำหรับภาคการเงินในฐานะผู้จัดสรรเงินทุนจึงมีบทบาทสำคัญสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านส่งผลกระทบต่อวงกว้างที่สุด ควรเริ่มจากไม่ให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปรอบน 4 มิติ ได้แก่ มิติ 1.ความมั่งคั่ง ไม่ควรบังคับใช้กฎหมายหรือมาตรการทางสิ่งแวดล้อมเร็วจนภาคธุรกิจปรับตัวไม่ทัน มิติที่ 2.ความยืดหยุ่น ต้องเปลี่ยนผ่านกับผู้ประกอบการที่พร้อม มีเงินทุนสำรองเป็นกันชน

เพื่อป้องกันไม่ให้เงินทุนที่ปล่อยออกไปกลายเป็นหนี้เสีย (NPL) มิติที่ 3.ความยั่งยืน ภาคธุรกิจต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลจำนวนมาก ควรจัดเป็นงบประมาณประจำ เพราะเรื่องนี้ไม่ได้ทำตามเทรนด์ระยะสั้น แต่ต้องทำตลอดไป และมิติที่ 4.ต้องเปลี่ยนผ่านโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (มากจนเกินไป) เพราะการเปลี่ยนผ่านมักจะมีผู้ประกอบการกลุ่มเปราะบาง หรือเอสเอ็มอี (SMEs) ปรับตัวไม่ทันเสมอ

ธปท.อยู่ระหว่างพัฒนาคู่มือแนวปฏิบัติของภาคสถาบันการเงิน (industry handbook) มีเนื้อหาครอบคลุมการกำหนดมาตรฐาน กรีน อีโคโนมี แบ่งตามประเภทธุรกิจ เช่น ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น tiers เพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อให้ภาคธุรกิจ คาดว่าจะเริ่มจำแนกแต่ละประเภทธุรกิจได้แล้วเสร็จ (Taxonomy) ภายในปี 2566

“ผมไปประชุมที่อังกฤษคุยกับผู้ประกอบการและผู้ควบคุมการดำเนินธุรกิจ พบว่าสิ่งที่ไทยกำลังทำไม่ได้แตกต่างจากต่างประเทศทำ โดยเฉพาะอังกฤษถือเป็นผู้นำเรื่องนี้ แต่ข่าวร้ายคือไทยยังทำไม่พอและน้อยเกินไป โดยเฉพาะเรื่องกรอบการดำเนินการต้องทำให้มากกว่านี้ เร็ว และชัดเจนกว่านี้” นายเศรษฐพุฒิกล่าว

บทบาทไทยใน COP27 วิกฤต Climate Change หรือแค่วาทกรรมสวยแต่เปลือก?



ผ่านไปแล้วสำหรับการประชุมระดับสูงของ การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP27) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-18 พ.ย. 2565 ณ เมืองชาร์ม เอล เซค สาธารณรัฐอียิปต์

กล่าวสำหรับ COP ย่อมาจาก Conference of Parties เป็นการประชุมภาคีด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีภาคีกว่า 200 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมประชุมเป็นประจำทุกปี เพื่อหารือความร่วมมือและกำหนดทิศทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของประชาคมโลก รวมถึงการนำเสนอแผนของแต่ละประเทศว่าจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโลกรวนนี้อย่างไร โดยแต่ละประเทศต้องรายงานความคืบหน้าทุก ๆ ปี

สาระสำคัญของการประชุม COP27 คือการทำตามคำมั่นสัญญาที่จะบรรลุเป้าหมายตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความตกลงปารีส ซึ่งกำหนดเป้าหมายให้ประชาคมโลก ต้องร่วมกันจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก ไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส

ให้ได้ภายในปี 2100

นอกจากนี้ บรรลุข้อตกลงสำคัญเพื่อมอบเงินสนับสนุนชาติที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดตั้งกองทุนชดเชยความสูญเสียและความเสียหายที่แก้ไขไม่ได้ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ Climate Change ซึ่งในส่วนของรายละเอียดการจัดตั้งกองทุนฯ ยังไม่มีการตกลงเกณฑ์ ใดๆ นอกจากนี้ ยังมีกรณีตั้งข้อสังเกตว่าจุดชนวนไปสู่ความขัดแย้งในที่ประชุมครั้งนี้ COP 28 เกิดประเด็นว่าประเทศใดควรจ่ายเงินเข้ากองทุนฯ ดังกล่าว

สำหรับบทบาทของประเทศไทยใน COP27 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมประกาศในที่ประชุม COP 27 ประเทศไทยได้ทำตามคำมั่นที่ให้ไว้ในการประชุม COP26 ด้วยการจัดส่งยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ ฉบับปรับปรุง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน

ภายในปี 2050 โดยตั้งเป้าในการลดคาร์บอนไดออกไซด์ ปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจก จาก Maximum 388 ล้านตันต่อปี ลดลงเหลือ

120 ล้านตันต่อปี เพื่อบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
ภายในปี 2065 รวมทั้ง เพิ่มเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด
(NDC) ลดก๊าซเรือนกระจกเป็นร้อยละ 40 ภายในปี 2030 หากได้รับ
การสนับสนุนระหว่างประเทศ

ประเทศไทยได้เร่งดำเนินการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกใน
ทุกภาคส่วน โดยตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มการผลิตรถยนต์ที่ปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกเป็นศูนย์เป็นร้อยละ 30 ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมด
ภายในปี 2030 เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผลิตกระแส
ไฟฟ้าอย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปี 2050 และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเชิงพาณิชย์ก่อนปี 2040
ตลอดจนส่งเสริมการใช้วัสดุทดแทนในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และ
อุตสาหกรรมทำความเย็น และอยู่ระหว่างนำร่องวิธีการปลูกข้าวทาง
เลือกแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ

นอกจากนี้ ที่ผ่านมประเทศไทยได้ลงนามสัญญากับประเทศ
สวีเดนและแคนาดา เป็นประเทศคู่แรกในโลกที่ได้เซ็นสัญญาแลกเปลี่ยน
ซื้อขายคาร์บอนเครดิตภายใต้เงื่อนไข ข้อ 6.2 ความตกลงปารีส (Paris
Agreement) รวมทั้ง ทหาร่วมกับประเทศสหรัฐอเมริกาในเรื่องการ
ปล่อยก๊าซมีเทน ซึ่งก๊าซมีเทนถือว่าเป็นอนุภาคร้ายแรงกว่าก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 26-28 เท่า โดยความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการช่วย
กันหาแนวทางในการลดปริมาณก๊าซมีเทนลง ประเทศไทยให้ความสำคัญ
กับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสมดุลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตามโมเดลเศรษฐกิจ BioCircular Green Economy (BCG)
ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**“ประเด็นสำคัญในการประชุม COP27 ที่อยากส่งเสริมให้
เกิดขึ้นจริงๆ คือ การส่งเสริมค่าเสียหายและการสูญเสีย (Loss and
Damage) ให้แก่ประเทศที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งประเทศไทยปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกเพียง 0.8% เป็นอันดับที่ 22 ของโลกในปี นี้ แต่กลับเป็น
ประเทศที่ได้รับผลกระทบลำดับที่ 9 ของโลก ดังนั้น หลายประเทศ
กำลังพัฒนา หรือประเทศที่ไม่พัฒนาจึงตื่นตัวขึ้นมาให้เรียกร้องให้
มีการจัดตั้งกองทุนเฉพาะ และประเทศที่พัฒนาแล้วจะต้องลงบ
ประมาณปีละ 2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อนำไปช่วยประเทศที่กำลัง
พัฒนาและได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ”
นายวราวุธกล่าว**

ว่า เกิดเสียงวิพากษ์จาก นายนิติพล ผิวเหมาะ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ สัดส่วนสิ่งแวดล้อม พรรคก้าวไกล อ้างถึงกรณีนายวราวุธ
กล่าวในที่ประชุม COP27 เป็นวาทกรรมที่สวยงามแต่เปลือก เพราะ
ข้างในไม่เคยมีประชาชนอยู่ในสมการ เป็นเพียงการฟอกเขียวที่มี
ผลประโยชน์ของนายทุนซ่อนอยู่เป็นเนื้อในทั้งสิ้น และท้ายที่สุดจะ
ไม่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงใดต่อสภาพภูมิอากาศโลกหรือมลพิษ
ทางอากาศของไทยเลย

ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตทางภูมิอากาศในหลายมิติ
รวมถึงมลพิษทางอากาศจากการเผาพื้นที่เกษตรในภูมิภาคแม่น้ำ
โขงตอนบน โดยมีฝุ่นพิษลอยข้ามพรมแดนมายังประเทศไทย ซึ่ง
เป็นที่รับรู้กันดีว่าเป็นผลมาจากการปล่อยให้กลุ่มทุนใหญ่ทางการ
เกษตรต่างๆของไทยทำธุรกิจได้อย่างไร้ความรับผิดชอบ โดยไม่มี
การผลักดันทางกฎหมายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือคน
ไทยทางภาคเหนือโดยเฉพาะเชียงใหม่ต้องป่วยเป็นมะเร็งปอดมาก
ที่สุด จากการสูดฝุ่นพิษ P.M.2.5 จากการเผาไหม้

เช่นเดียวกัน ด้านแหล่งกำเนิดมลพิษ กระทรวงทรัพยากร
กลับไม่คิดหาทางควบคุมแก้ไข ตรงนี้มีผลต่อสภาพภูมิอากาศโลก
มาก แต่ไม่พูดถึงเลย พอมาในด้านการดูดซับก็พยายามอ้างการ
เพิ่มพื้นที่ป่าและประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต แนวทางทั้งหมด
ประชาชนแทบไม่ได้ประโยชน์ใดๆ เป็นเพียงการระบายสีเขียวบน

แผนที่เพื่อเตรียมเอาไปประเคนให้นายทุน รวมถึงการใช้ข้ออ้างใน
การเอาคนออกจากป่าโดยเฉพาะผู้คนที่มีความดั้งเดิม ทั้งที่พวกเขามี
บทบาทมากในการดูแลผืนป่าให้ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง แทนที่จะหา
วิธีพิทักษ์สิทธิ์ แต่กลับไม่รีบทำให้มีแผนที่ one map เพื่อพิสูจน์
สิทธิการอยู่มาก่อนให้ประชาชน ใช้ความคลุมเครือทางกฎหมาย
เพื่อเป็นอาวุธขีปนาวุธคนออกจากพื้นที่ที่ระบายสีไว้เตรียมมอบให้
นายทุนหากินกับคาร์บอนเครดิต

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมการทำของรัฐบาลไทยได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate
change) ซึ่งมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และต้องดำเนินการแก้ไข
ปัญหาในทุกระดับ ที่ผ่านม ได้จัดทำเป้าหมายการมุ่งสู่ความเป็น
กลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2065 ได้บรรจุประเด็น climate
change ในนโยบายระดับประเทศ ภายใต้กรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 โดยมีจุดหมายที่สำคัญ
คือ หมายเหตุที่ 10 การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม
คาร์บอนต่ำ และหมายเหตุที่ 11 การลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็น 2 หมายเหตุที่ตอบ
สนองต่อประเด็น climate change โดยตรง

ขณะเดียวกัน กระทรวงทรัพยากร กำลังเร่งผลักดัน **“ร่าง
พร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.”** ซึ่งจะเป็น
กฎหมายที่ครอบคลุมประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในทุกมิติ เพื่อก้าวไปสู่สถานะความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon
Neutrality)

โดยก่อนหน้านี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่าง
ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ
ของประเทศไทย สาระสำคัญของร่างยุทธศาสตร์ระยะยาวในการ
พัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทยนั้น จัดทำขึ้น
เพื่อตอบสนองต่อการร่วมมือกับประชาคมโลกในการพยายาม
ควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน 1.5-2 องศา
เซลเซียส โดยมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเข้มข้น ตาม
ข้อ 4 วรรค 19 ของความตกลงปารีส ซึ่งประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมาย
ที่จะมีระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด ณ ปี 2030 มุ่งสู่การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยเร็วที่สุดภายในครึ่งหลัง
ของศตวรรษนี้ และมีความพยายามในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทาง
คาร์บอน (Carbon neutrality) ภายในปี 2065 ซึ่งการยกระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศและการได้รับการสนับสนุนทางด้านการ
เงิน เทคโนโลยี และการเสริมสร้างขีดความสามารถจะช่วยให้
สนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายนี้ได้

ขณะที่ยุทธศาสตร์ระยะยาวของประเทศไทยได้จัดทำโดย
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีการกำหนดเป้าหมาย
และมาตรการที่ชัดเจนและสอดคล้องตามแนวทางการควบคุมการ
เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยโลก 2 องศาเซลเซียส และการมุ่งสู่ความ
เป็นกลางทางคาร์บอน โดยประเทศไทยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและขนส่งอย่าง
เร่งด่วน รวมถึงการปรับเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสและ
เพิ่มมูลค่าการลงทุนในธุรกิจที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายในปี 2050

รวมทั้ง การดำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกยังก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ร่วม (co-benefit) เช่น ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหัว
ประชากรลดลง ทำให้มลพิษทางอากาศ ดีแก่อากาศของไนโตรเจน
คาร์บอนมอนอกไซด์ PM 2.5 ลดลง โดยการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคม
คาร์บอนต่ำของประเทศไทยจะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือและ
การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ■

ดันเศรษฐกิจชายฝั่งอันดามันบูมท่องเที่ยว



ป ระเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาสินค้าและบริการต่างๆ ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ เนื่องจากมีความพร้อมทั้งทางด้านภูมิศาสตร์และวัตถุดิบ รวมถึงได้รับแรงสนับสนุนจากนโยบายรัฐบาล จึงทำให้เป็นประเทศที่สามารถต่อยอดทางการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว และด้านอุตสาหกรรมได้อย่างเต็มที่

อย่างเช่นในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดเศรษฐกิจภาคใต้ชายฝั่งอันดามันที่มีศักยภาพในเชิงพื้นที่ด้านท่องเที่ยวและธุรกิจภาคบริการ โดยปี 2562 ก่อนเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 มีจำนวนนักท่องเที่ยวรวม 4.28 ล้านคน และมีรายได้จากการท่องเที่ยว 1.12 แสนล้านบาท ตลอดจนศักยภาพด้านเกษตร อุตสาหกรรม สอดคล้องกับร่างกรอบแผนพัฒนาภาคใต้ (พ.ศ.2566-2570) ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพ แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy)

ด้วยเหตุนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือดีพร้อม ที่เห็นศักยภาพของพื้นที่ จึงมีแผนที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมที่จะสามารถตอบสนองกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายมากขึ้น โดย **นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม** เปิดเผยว่าได้เร่งรัดให้ยกระดับศักยภาพพื้นที่ภาคใต้ชายฝั่งอันดามัน ฐานรับนโยบายรัฐบาล เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ จำเป็นต้องส่งเสริมให้ครอบคลุมใน 3 มิติ ประกอบด้วย 1.การพัฒนาภาคการเกษตรอุตสาหกรรม ผ่านการยกระดับไปสู่ความเป็น “เกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ” ที่สามารถลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพให้กับภาคการผลิต รวมทั้งการนำเครื่องจักรกลขนาดเล็กของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมดีพร้อม (DIPROM ITC) เพื่อใช้ในการแปรรูปสมุนไพรพื้นถิ่น

2.การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคใต้ การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมปาล์ม (Cluster) และการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมโอเลโอเคมี รวมทั้งการจัดเตรียมเงินเชื่อดีพร้อมเปย์ (DIPROM Pay) เพื่อเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ 3.การพัฒนาภาคบริการ เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว เน้นการสร้างคุณค่าการเดินทาง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (High Value Sustainable Tourism) เพื่อกระจายรายได้สู่

ชุมชน ยกกระดับเศรษฐกิจฐานราก เติบโตคู่กับสังคมได้อย่างยั่งยืน ล่าสุดได้สั่งการให้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม (DIPROM) เร่งยกระดับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดกระบี่ให้ครอบคลุม 3 มิติ เชื่อได้ว่าจะสามารถสร้างรากฐานความมั่นคงให้กับภาคเศรษฐกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับอุตสาหกรรมไทยไปสู่ความเข้มแข็งในเวทีนานาชาติต่อไป

ซึ่งในปี 2566 มีแผนการดำเนินงานในการพัฒนาสถานประกอบการ จำนวน 55 กิจการ ถือเป็นตัวอย่างการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนดีพร้อม โดยเตรียมนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ด้วยการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมโรงแรมและที่พัก อุตสาหกรรมอาหารและวัตถุดิบ และอุตสาหกรรมสมุนไพรในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ

กิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและระบบอัตโนมัติหรือดิจิทัล ผลการดำเนินงานทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 25 ล้านบาท ขณะเดียวกันดี

พร้อมเตรียมวางแผนการพื้นที่เป้าหมายดังกล่าวให้กลายเป็น ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติที่สำคัญ ด้วยการสร้างเครือข่าย Hub Of Medical Tourism ผ่าน โครงการสร้างเครือข่ายผู้นำ ธุรกิจพันธุ์ดีพร้อม หรือดีพร้อม ฮีโร่ (DIPROM HEROES) เน้นการบิน ประจ เปลี่ยนผู้ประกอบการให้เติบโตเป็นธุรกิจ เพื่อสังคม ส่งต่อความยั่งยืนให้กับเครือข่ายชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

ล่าสุด ดีพร้อมเตรียม นำรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ของ “โรงแรมอ่าวนางปรินซ์ วิลล์ วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา” จังหวัดกระบี่ เป็นโมเดล ต้นแบบแก่ผู้ประกอบการรายอื่นตามโครงการ DIPROM HEROES เนื่องจากโรงแรมนี้ ดำเนินธุรกิจทั้งการเป็นตัวกลาง ในการเชื่อมโยงและผลักดันให้เกิดกระบวนการพัฒนาเครือข่าย

ช่วยธุรกิจในพื้นที่และชุมชน พัฒนากิจกรรมชุมชนต่างๆ จนต่อยอดเป็นรายได้ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปสู่ชุมชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน นำสินค้าที่ต่อยอดมาจัดจำหน่าย ทำให้เกิดการหมุนเวียนสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศตั้งแต่ระดับท้องถิ่นฐานราก สร้างความยั่งยืนต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ต่อยอดไปยังธุรกิจในรูปแบบใหม่ได้

อีกด้านหนึ่งที่ดีพร้อมเตรียมจะพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้ชายฝั่งอันดามัน คือ อุตสาหกรรมของฝาก ของที่ระลึก ที่เป็นหนึ่งในสาขาอุตสาหกรรมที่สำคัญต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย จึงเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้าชุมชนประเภทของฝาก ของที่ระลึก เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในอนาคต และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็น

ตลอดจนออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ด้วยอัตลักษณ์ โดยในปี 2565 ดีพร้อมได้ดำเนินโครงการเพื่อผู้ประกอบการสินค้า

ของฝาก ของที่ระลึก ผ่านกิจกรรมต่างๆ จำนวน 1,100 กิจกรรม 320 ผลิตภัณฑ์ คาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า

2,496 ล้านบาท

ทั้งนี้ ได้นำกลไก

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ชุมชนดีพร้อม 1 ใน 7 วิธี

ปั้นชุมชนให้ดีพร้อม โดย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

เกษตรแปรรูปเชิงพาณิชย์

ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ผลิตภัณฑ์หรือสินค้า

ให้มีคุณภาพและมูลค่า

สูงสุดสอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาด

และในปี 2565 ดี

พร้อมประสบความสำเร็จใน

การพัฒนาสถานประกอบการ

ประเภทของฝาก ของที่

ระลึก จำนวนกว่า 50 กิจกรรม

สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า

35.56 ล้านบาท อาทิ เจลลี่

กัมมี่มีลเบอร์รี่ กาแฟช็อคมด

หอยกะพงอบแห้ง ไล้กรอก

แพะ เทนมแพะ ชูบแพะ

สกัดเสริมคอลลาเจน น้ำปลา

หวาน กะปิ ผ้ามัด ผ้ามัด

ย้อม และเสื้อสำเร็จรูป.

“กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม (DIPROM) เร่งยกระดับผู้ประกอบการในพื้นที่ จังหวัดกระบี่ให้ครอบคลุม 3 มิติ เชื่อได้ว่าจะสามารถสร้างรากฐาน ความมั่นคงให้กับภาคเศรษฐกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับ อุตสาหกรรมไทยไปสู่ความเข้มแข็งใน เวทีนานาชาติต่อไป”

ชาวนาคิก'เฮโลรับเงิน' วันแรก8แสนครัวเรือน

ค่าประกันข้าว-ช่วยพิเศษ มัน-ปาล์มรวม.อนุมัติ 'สบน.'ซีชองกู้'1.7ล้านล.'

เงินโครงการประกันรายได้ข้าวถึงมือชาวนากลุ่มแรก 8 แสนครัว 'มัน-ปาล์ม-ข้าวโพด-ยาง'รอดคิวเข้า ครม. สบน.ซีชองกู้ได้อีก 1.7 ล้านล้าน สรท.เผย 6 ความเสี่ยง มรสุม ศก.ผันผวนทั่วโลก เนะดึงเงินตั้งฐานผลิต 'เอตตัก'เชิงต่างชาติเที่ยวไทยไม่หือหวา จี รม.สร้างความเชื่อมั่นให้ชัด (อ่านต่อหน้า 3)

ต่อจากหน้า 1

ชาวนาคิก

รม.จ่ายประกันรายได้ข้าว

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่กระทรวงพาณิชย์ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในการเปิดโครงการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 4 พร้อมด้วยสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคมชาวนาชาวไทยและสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสานว่า นโยบายประกันรายได้เกษตรกร ในพืช 5 ชนิดคือ ข้าว มัน ยาง ปาล์ม

และข้าวโพดเดินหมากมาถึงปีที่ 4 วันนี้จะคือออฟ การจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รวมทั้งเริ่มต้นโครงการชื้อชานหรือมาตรการชื้อชานช่วยยกระดับราคาข้าวในตลาด เริ่มจ่าย เงินไร่ละ 1,000 บาท ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตามที่กระทรวงพาณิชย์นำเสนอและที่ประชุม คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ โครงการประกันรายได้ ทำต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา เข้าสู่ปีสุดท้าย ของรัฐบาลชุดนี้

"ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวนาทุกคนที่ รอคอยทั้งเงินส่วนต่าง มาตรการชื้อชานและเงิน ไร่ละ 1,000 บาท ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ ผ่านมา ต้องจ่ายงวดแรกตั้งแต่ 15 ตุลาคมที่ผ่าน มา แต่กระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ต้องใช้เวลา ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน เกือบ 2 เดือน เป็นเรื่องปกติ ดังนั้นเมื่อถึงเวลาแล้ว จ่าย เงินทีเดียว 6 งวด จากนั้นไปเริ่มงวดที่ 7 ต่อไป จนถึงงวดที่ 33" นายจรินทร์กล่าว

งวดแรกจ่าย8แสนครัวเรือน

นายจรินทร์กล่าวว่า สำหรับเกษตรกรผู้ ปลูกข้าวขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-31 ตุลาคม และภาคใต้ขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน-28 กุมภาพันธ์ 2566 งบประมาณทั้ง 3 โครงการ ทั้งเงินส่วนต่าง จากโครงการประกัน

จ่าย 2 เด้ง

นายจรินทร์ ลักษณ วิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดศึกออฟ การจ่ายเงินส่วนต่าง โครงการประกันรายได้ และคำไต่สวนให้กับ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อ วันที่ 24 พฤศจิกายน



รายได้ มาตรการลดต้นทุนไร่ละ 1,000 บาท และ มาตรการค้ำชานัน รวมทั้งสิ้น 81,265 ล้านบาท การจ่ายเงินส่วนต่างจากโครงการประกันรายได้ งวด 1-6 ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 75% ของทั้งหมด การช่วยค่าเพาะปลูกและค่า บริหารจัดการ จะโอนให้กับเกษตรกร 4.68 ล้าน ครัวเรือน ใช้งบประมาณ 55,083 ล้านบาท โอน งวดแรกวันที่ 24 พฤศจิกายนแล้ว งวดที่สอง วันที่ 25 พฤศจิกายน และถัดไปรวม 5 งวด จนถึง วันที่ 28 พฤศจิกายน งวดแรกโอนให้เกษตรกร 804,017 ครัวเรือน งวดสอง 985,871 ครัวเรือน งวดสาม 978,459 ครัวเรือน งวดสี่ 980,489 ครัวเรือน และงวดห้า 546,458 ครัวเรือน รวม 4,295,294 ครัวเรือน การจ่ายเงินส่วนต่างข้าว 5 ชนิด รวม 4 ปี เงินส่วนต่างบางครอบครัว ได้รับสูงสุด ข้าวหอมมะลิ สูงสุด 58,988 บาท/ ครัวเรือน ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ สูงสุด 60,086 บาท/ครัวเรือน ข้าวหอมปทุมธานี สูงสุด 41,527 บาท/ครัวเรือน ข้าวเปลือกเจ้า เงินส่วนต่างสูงสุด 76,601 บาท/ครัวเรือน และข้าวเปลือกเหนียว เงินชดเชยสูงสุด 71,465 บาท/ครัวเรือน

'มัน-ปาล์ม-ข้าวโพด-ยาง'จ่อคิว

"ส่วนประกันรายได้มันสำปะหลัง ปาล์มมัน มัน ข้าวโพดและยางพารา อยู่ในขั้นตอนกระบวนการ รอนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ส่วน ที่กระทรวงพาณิชย์กำลังดำเนินการเสนอไปแล้วก่อน หน้านี้ รอกระบวนการ สำหรับปาล์มมันและ ข้าวโพดนั้น ตอนนี้อยู่ประกันรายได้และเงินส่วน ต่างยังไม่จำเป็น เนื่องจากตอนนี้ราคาข้าวโพด ในตลาด อยู่ที่ 11-12 บาท/กก. ปาล์มมันมัน ประกันที่ 4 บาท/กก. แต่ราคาในตลาด 5-6 บาท หรือเกือบ 7 บาท/กก. มันสำปะหลังประกัน 2.50 บาท/กก. ตอนนี้ราคากว่า 3 บาท/กก. ยังรอได้ ไม่ จำเป็นต้องใช้เงินส่วนต่างชดเชย ส่วนยางพารา รอกระบวนการพิจารณาของ ครม.ต่อไป" นาย จรินทร์กล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่า วันแรกของการจ่ายเงิน ประกัน 14 จังหวัด ชวนานำสมุดบัญชีมาเบิก เงินที่ ธกส. บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

ชวนภาคีรับเงินคึกคัก

ที่ จ.กาฬสินธุ์ นายเชาวฤทธิ์ เกตุดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบ หมายให้เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส.ร่วมกับนายวีระพงศ์ สืบคำ พาณิชย์ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์และเจ้าหน้าที่เกษตร ร่วมกัน เปิดคิกออฟโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 เพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและป้องกันความเสี่ยงด้าน

ราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุน ลดภาระค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำจาก สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและภัยธรรมชาติใน พื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ บรรยากาศที่ ธ.ก.ส.จังหวัด กาฬสินธุ์คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า มีชาวนาที่ร่วม โครงการเดินทางนำสมุดบัญชี และบัตรเอทีเอ็ม มารอเตรียมเบิกเงินกันอย่างต่อเนื่อง

นายวิรุฒ มณีวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จ.กาฬสินธุ์ มี เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือโครงการครั้งนี้ 137,574 ราย วงเงิน 29.05 ล้านบาท วันนี้ เป็นการโอนเงินรอบแรกให้กับเกษตรกรเก็บเกี่ยว ผลผลิตตุลาคมรวม 24,726 ราย วงเงิน 5 ล้าน กว่าบาท สำหรับโครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ในอัตราไร่ละ

1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือที่เรียกกันว่า ช่วยค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 1,000 บาทนั้นอยู่ระหว่างการประสานงานกับสำนักงานเกษตร เพื่อจ่าย เงินโครงการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท คาดว่า จะดำเนินการได้อีกประมาณ 2 วัน กาฬสินธุ์มี เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือกว่า 130,000 ราย

สบน.ชี้จัดเรตดีพุ่งเป้าการเมือง

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผย ว่า ปัจจัยที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จะ พิจารณาจัดอันดับเครดิตของประเทศไทยนั้นจาก นี้เป็นต้นไป คือ ปัจจัยทางด้านการเมือง เพราะ เข้าใกล้ฤดูการเลือกตั้ง ขณะที่ปัจจัยทางด้าน ความแข็งแกร่งทางการคลังและการเงินนั้น ไม่ใช่ ปัจจัยที่จะให้ความสำคัญ เนื่องจากขณะนี้สถานะ ทางการคลังและการเงินมีความแข็งแกร่ง แม้ว่า ระดับหนี้สาธารณะของไทยจะปรับเพิ่มขึ้น แต่อยู่ ในระดับที่บริหารจัดการได้ ล่าสุด บริษัท S&P Global Ratings (เอสแอนด์พี) คงอันดับความ น่าเชื่อถือของประเทศไทย ไว้ที่ BBB+ และคง มุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทย ที่ระดับ มีเสถียรภาพ สำคัญ 1.โควิดคลี่คลาย มีการ เปิดประเทศ ทำให้การท่องเที่ยวและการเติบโต ของเศรษฐกิจไทย เอสแอนด์พีคาดว่าจำนวนัก ท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทยจะเพิ่มขึ้นจาก 4.28 แสนคนในปี 2564 เป็น 10 ล้านคนในปี 2565 สูงกว่าคาดการณ์ เศรษฐกิจไทยจะเติบโต ต่อเนื่องจาก 2.9% ปี 2565 เป็น 3.2% ช่วง ปี 2565-2568 รวมถึงการสนับสนุนการลงทุน อย่างต่อเนื่องตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ อาทิ โครงการ พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อี

อีซี) และโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน จะ ช่วยเพิ่มความสามารถแข่งขันของเศรษฐกิจ ไทยในระยะต่อไป

เอสแอนด์พีคาดปี'66เกินดุล

นางแพตริเซียกล่าวว่า 2.ภาคการคลังมี เสถียรภาพ จากการลดการใช้จ่ายภาคการคลัง ตามสถานการณ์โควิดคลี่คลาย รวมการจัดเก็บ รายได้ของรัฐบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งนี้ภาครัฐบาลสุทธิและต้นทุนการกู้เงินมี เสถียรภาพ จึงทำให้เศรษฐกิจแข็งแกร่งขึ้น ขาด ดุลงบประมาณลดลง และหนี้ภาครัฐบาลจะ ททยลดลงในระยะ 3 ปีข้างหน้า 3.ภาคการเงิน ต่างประเทศ พบว่าแม้ไทยจะขาดดุลบัญชีเดิน สะพัดตลอด 2 ปีที่ผ่านมา เมื่อโควิดคลี่คลาย กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาเป็นปกติ ภาค ท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัว ทูบการท่องเที่ยวระหว่าง ประเทศและสภาพคล่องของไทยยังอยู่ในระดับ สูงและแข็งแกร่ง เอสแอนด์พีคาดว่าดุลบัญชี เดินสะพัดจะกลับมาเกินดุลเฉลี่ย 2.1% ของจีดีพี ในปี 2566 2568 และ 4.ปัจจัยสำคัญที่เอสแอนด์ พีจะติดตามอย่างใกล้ชิด คือ การเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศท่ามกลางสถานการณ์การ เงินโลกและเสถียรภาพทางการเมือง ซึ่งอาจส่ง ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดำเนินนโยบาย ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

สบน.ชี้ชั่งกู่ได้อีก 1.7 ล้านล.

นางแพตริเซียกล่าวต่อว่า สบน.เตรียมหารือ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สศช.) เพื่อทบทวนแผนบริหารหนี้ สาธารณะใหม่ เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีอัตรา การขยายตัวเกินคาด และมีการกู้เงินของกอง ทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 1.2 แสนล้านบาท เชื่อว่าหนี้ สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (จีดีพี) ลดลง ด้วย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 หนี้สาธารณะอยู่ ที่ 60.41% ลดลงจากการคาดการณ์ไว้ที่ 60.56% ส่วนปีหน้าก็เชื่อว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะจะลดลง จากเดิมคาดไว้ที่ 60.43% ยอดหนี้รวมอยู่ที่ 10.37 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นรัฐบาลกู้โดยตรง 8.49 ล้านล้านบาท รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหาย ของกองทุนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงิน (เอฟไอดี เอฟ) 672,613 ล้านบาท รัฐวิสาหกิจ 955,633 ล้านบาท รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในตลาดการเงิน รัฐบาลค้ำประกัน 248,108 ล้านบาท และหน่วยงานของรัฐ 6,522 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม สัดส่วน หนี้สาธารณะต่อจีดีพีไม่เกิน 70%

"หากพิจารณาจากมูลหนี้สาธารณะทั้งหมด แล้ว รัฐบาลยังมีชั่งกู่เงินได้อีก 1.7 ล้านล้าน บาท แต่ต้องมีแผนการใช้เงินชัดเจน อาทิ กู้เพื่อ

การลงทุน และปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น แต่ถ้าไม่มีแผนการลงทุนที่ชัดเจนก็ไม่มีใครรู้ และหากต้องรู้ ต้องออกเป็นพระราชกำหนด" นางแพตริเซียกล่าว และว่า ปีงบประมาณ 2566 มีแผนออกพันธบัตรออมทรัพย์พ่วงเงิน 1.3 แสนล้านบาท ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยงวดแรกเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นสุขใจให้ออมวงเงิน 6 หมื่นล้านบาทเดือนธันวาคมนี้ ชายผ่านแอปฯเข้าได้ตั้ง วอลเล็ต สบม.และ 4 ธนาคารได้แก่ กรุงไทย ไทยพาณิชย์ กรุงเทพ กสิกรไทย ส่วนที่เหลือ 7 หมื่นล้านบาท เปิดจำหน่ายกลางปี 2566

สรท.ชี้ความเสี่ยงมรสุมตก.

นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวในสัมมนาออนไลน์ ส่งส่งออก 2566 ทรงหรือทรุด จัดโดย สรท.ว่า การส่งออกไทยช่วงโควิดผ่านพ้นมาด้วยดี 9 เดือนแรกปีนี้ส่งออกไทยเติบโต 10.6% ไตรมาส 4/2565 สรท.ติดตาม 2 เรื่องคือ ปัจจัยต่อการส่งออกและค่าระวางเรือ ปัจจัยภายนอกส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ได้แก่ 1.รัฐศาสตร์ (Political) ความเสี่ยงปานกลางถึงสูง โดยเฉพาะสงครามรัสเซียกับยูเครนยังไม่ยุติ ปี 2566 ยังคงสถานการณ์ไม่คลี่คลาย 2.เศรษฐกิจ ความเสี่ยงสูงมาก ปี 2566 มีสัญญาณแล้วว่าปัญหาต่างๆ จะมีผลจนสามารถจับต้องได้ ทั้งเรื่องเงินเฟ้อ ราคาพลังงาน และราคาวัตถุดิบ ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์การผลิตในหลายประเทศ เสี่ยงหลายประเทศมีเศรษฐกิจถดถอย 3.สังคม ความเสี่ยงปานกลางถึงสูง จากที่ผ่านมามีโควิดระบาดหลายรอบ วัคซีนยังไม่ครอบคลุม 4 สายพันธุ์จึงยังเสี่ยงอยู่ 4.เทคโนโลยีมีความเสี่ยงสูงมาก เพราะมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว การขาดแคลนชิปของปีนี้ผลกระทบพอสมควร ปีหน้ายังไม่แน่ใจถ้ามีความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวัน ที่มีสหรัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง อาจมีผลต่อเรื่องชิปในการผลิตได้ 5.สิ่งแวดล้อมมีความเสี่ยงปานกลาง เพราะหลายประเทศให้ความสำคัญ อาทิ ทำคาร์บอนเครดิต ในอนาคตต้องหรือกันมากขึ้น เพราะเป็นกระแสใหม่ 6.กฎระเบียบส่งออก หลายประเทศเพิ่มความเข้มงวดขึ้น ล้วนเป็นการกระตุ้นที่ผู้ประกอบการต้องแบกรับ

วางกลยุทธ์รับมือผันผวนทั้งโลก

"6 ปัจจัยภายนอก ทุกตัวมีความเสี่ยงปานกลางถึงสูงทั้งนั้น แม้รอดพ้นจากโควิด แต่คงมีอีกมรสุมหนึ่งคือ เศรษฐกิจปีหน้าทั้งโลกอยู่ในภาวะผันผวนได้ตลอดเวลา ไม่สามารถคาดการณ์วางแผนรับมือล่วงหน้าได้อย่างสมบูรณ์ จึงต้อง

วางกลยุทธ์หลายทางเลือก หากมีแต่คิดแบบเดิม จะไม่สามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจได้ เพราะปัจจัยเสี่ยงภายนอกทุกตัว มีผลและรวดเร็วมาก" นายชัยชาญกล่าว

นายชัยชาญกล่าวว่า ปี 2566 เศรษฐกิจดิจิทัลจะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ต้องปรับจากขายแบบออฟไลน์หรือหน้าร้าน เพิ่มขายผ่านออนไลน์ หรือออกงานแสดงสินค้าหรือสัมมนา ต้องฝึกดิจิทัลประสานงาน เพื่อให้ข้อมูลลื่นไหลมากขึ้น รวมถึงซัพพลายเชน ธุรกิจต้องตั้งต้นน้ำและปลายน้ำไปพร้อมกัน อีกเรื่องคือความมั่นคงทางอาหาร ไทยมีเสถียรภาพเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าว มีความมั่นคงในประเทศพอจะส่งออกได้ แต่ต้องคิดค้นนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าสินค้า อีกเรื่องคือค่าเงินบาทเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ก่อนหน้านั้นเคยอ่อนค่าถึง 38 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ตอนนี้อยู่ที่ 36 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เรื่องนี้ไม่ยากที่จะบริหารปีหน้าการคำนวณราคาซื้อขายต้องระมัดระวังให้มาก เน้นดูความเสี่ยงเครดิตเทอม แม้ปัจจัยเสี่ยงสูง อย่าไปกลัวมัน ต้องไปสู้ต่อ ด้วยสติและความรู้เท่าทันจะช่วยได้ สิ่งที่ไทยประสบความสำเร็จด้านการส่งออกช่วงที่ผ่านมามีคือว่าปีหน้าไม่มีปัญหา คิดผิด เพราะว่าสิ่งที่เคยมีความสุขกัน อาจไม่สุขแบบที่คิด ต้องอยู่ภายใต้ภาวะความไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงกันต่อไป จึงเกิดคำว่าเน็กซ์ นอร์มอล ต้องชินกับโควิด ความขัดแย้งทางการค้า อย่าไปตกใจ แต่ให้ใช้สติในการบริหาร

ฉวยโอกาสสูงเงินตั้งฐานผลิต

นายชัยชาญกล่าวว่า นโยบายรัฐบาลจีนหลังนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน มาเยือนประเทศไทยช่วงประชุมผู้นำเอเปค มีความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้น จะมีผลต่อเรื่องการส่งออกหลังจากจีนมาไทย นโยบายยุทธศาสตร์วงจรคู่ขนาน (Dual Circulation) ทำให้วัตถุดิบหรือสินค้าบางอย่าง เปลี่ยนไปผลิตในจีน อาจมีผลเพราะเดิมเรานำเข้ามาจากแหล่งอื่น รวมถึงที่ผลิตในไทย จึงต้องติดตามและระวัง วิเคราะห์เชิงลึกแต่ละอุตสาหกรรมว่ากระทบกับการส่งออกสินค้าของไทยอย่างไร อีกนโยบายมีประโยชน์กับไทยคือ การเชื่อมทางรถไฟไทย เชื่อมโยงขนส่งกับจีน ไทยจึงต้องเร่งตรวจสอบว่าส่วนไหนขาดช่วง เร่งปรับปรุงเชื่อมเส้นทางโดยเร็ว สินค้าอิเล็กทรอนิกส์กลายเป็นสินค้าสำคัญที่ขาดไม่ได้ หากต่างประเทศมีแผนการย้ายโรงงานต้นน้ำการผลิตชิป ทั้งจากจีนและประเทศอื่นๆ ไทยฉวยโอกาสสูงใจมาตั้งฐานผลิตในไทย รองรับกระแสการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ปี 2566

เศรษฐกิจของโลก และคู่ค้าต่างลดลง วิเคราะห์จากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของประเทศคู่ค้ามีความหวังหรือค่อยลดกำลังลง ผู้ประกอบการไทยต้องเตรียมรับมือ หากลูกค้าต่างประเทศชะลอการซื้อ จะเอาเงินหมุนเวียนจากที่ไหน ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปีนี้ ต้องเริ่มวางแผนบริหารให้ได้

(อ่านต่อหน้า 15)

ต่อจากหน้า 3

ชวนนักกีฬา

ปี'66ส่งออกเติบโตหดเหลือ2%

"สรท.คาดการณ์ไตรมาส 4/2565 การส่งออกไม่น่าจะเติบโตอย่างเมื่อช่วงต้นปี 2565 สินค้าหลายตัวเริ่มชะลอตัว อาทิ ปีโตรเคมี พลาสติก เคมีภัณฑ์ และสิ่งทอ เพราะฉะนั้นทำให้การส่งออกไตรมาส 4 ปีนี้ ติดลบ 3.4% แต่ประมาณการส่งออกทั้งปี 2565 เติบโต 7-8% หรือมูลค่า 2.90-2.93 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ปี 2566 คาดว่าเติบโต 2-3% หรือมูลค่า 3.03-3.04 แสนล้านเหรียญสหรัฐ เกือบทุกสินค้าชะลอคำสั่งซื้อ แต่เรื่องอาหารตัวเดียวยังเติบโตตลาดหลักคู่ค้าหลักชะลอตัว ต้องเร่งหาตลาดใหม่ อาทิ อินเดีย ศรีลังกา ตะวันออกกลาง ประเทศเพื่อนบ้าน ถ้าเงินปลดล็อกเรื่องการเดินทางได้จะทำให้การบริโภคและการขนส่งดีขึ้น การส่งออกจะเพิ่มขึ้นต้องเร่งบริหารจัดการเพราะส่งออกเป็นพระเอกของภาคเศรษฐกิจ" นายชัยชาญกล่าว

ศก.ไทยติดกลุ่มถดถอยต่ำ

นายกอบสิทธิ์ ศิลปชัย ผู้บริหารงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวในงานสัมมนา Economic Outlook Thailand Forecast ว่า เศรษฐกิจไทยปี 2566 คาดขยายตัว 3.9% สูงกว่าปี 2565 คาดขยายตัว 3.3% จากปัจจัยหนุนการฟื้นตัวภาคท่องเที่ยว หากจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าในไทยกว่า 1 ล้านคนต่อเดือน ก็จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งปี 13-20 ล้านคน ส่งผลต่อการจับจ่ายใช้สอยสูงขึ้น เป็นการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค ส่งผลให้ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดลดลง ภาพรวมเศรษฐกิจเศรษฐกิจโลกปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 2.9% ต่ำกว่าปี 2564 อยู่ที่ 6.1% ขณะที่ปี 2566 จีดีพีอาจลดลงต่อเนื่อง จากความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอย หลังธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ดำเนินนโยบายการเงินตึงตัว จึงคาดการณ์ความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยอีก 46-

47% จากคาดการณ์ไว้ภายใน 1 ปีข้างหน้า จากสัญญาณเศรษฐกิจถดถอย สะท้อนจากดัชนีภาคผลิตและภาคบริการทั้งโลกค่อยๆ ลดลง แสดงว่าในบางประเทศเริ่มเข้าสู่สภาวะถดถอยแล้ว นอกจากนี้คาดการณ์ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่จะเกิดถดถอย เช่น ประเทศแถบยุโรปโซน มีโอกาสถดถอย 80% อังกฤษ 90% รัสเซีย 90% สหรัฐ 63% ขณะที่ไทยมีโอกาสถดถอยน้อยเพียง 15% เพราะเป็นช่วงที่ได้รับอานิสงส์จากภาคการท่องเที่ยวกลับมาดีขึ้น และประเทศในแถบเอเชียมีแนวโน้มขยายตัวดีกว่าประเทศอื่น

บาทพลิกแข็ง33แบงก์ขึ้นดอกเบี้ย

นายกอบสิทธิ์กล่าวว่า ด้านเงินเฟ้อทั่วโลกปีนี้สูงถึง 7.5% ปี 2566 สัญญาณเงินเฟ้อยังคงเดินทางมาต่อแต่อัตราเพิ่มชะลอลง จึงมองทิศทาง การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดยังคงต่อเนื่อง และการปรับอัตราดอกเบี้ยลดลงจากที่ขึ้น 0.75% เป็น 0.50% ดอกเบี้ยสูงสุดของเฟดจะทรงตัวระดับ 5% จะส่งผลต่อไปที่การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาท ต้องกลับมาดูการเคลื่อนไหวจากปัจจัยเศรษฐกิจภายในประเทศมากกว่า เช่น ส่วนต่างของดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐและไทย ดุลบัญชีเดินสะพัด ตัวเลขเศรษฐกิจไทย เป็นต้น ปัจจัยสนับสนุนเงินบาทกลับมาแข็งค่าจากอานิสงส์ภาคการท่องเที่ยวฟื้น คาดเงินบาทปี 2565 เคลื่อนไหวอยู่ที่ 35.25-35.30 บาทต่อเหรียญสหรัฐ มีโอกาสอ่อนจะอ่อนค่าระดับ 40 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ปี 2566 กรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทอยู่ที่ 33.5-34 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เป็นระดับที่เหมาะสม

"คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะประชุม 30 พฤศจิกายนนี้ คาดจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% อยู่ที่ 1.25% ต่อปี ตลาดคาดการณ์ดอกเบี้ยนโยบายของไทยปีหน้าอาจไปอยู่ที่ 2-2.5% เชื่อว่าไม่น่าจะสูงเท่านี้ เนื่องจากเศรษฐกิจไทยปัจจุบันขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพ แม้รายงานเศรษฐกิจไทย ล่าสุดขยายตัว 4.5% แต่ภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังได้ต่ำกว่าศักยภาพแท้จริงประมาณ 4.7% จึงมองว่าไม่เหมาะสม หาก กนง.เร่งขึ้นดอกเบี้ยอย่างดุเดือด คาดว่าปี 2566 กนง.จะขึ้นดอกเบี้ย 2 ครั้ง ปรับขึ้นครั้งละ 0.25% หรือดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1.75% ต่อปี" นายกอบสิทธิ์กล่าว

กรุงศรีทุ่ม1.77หมื่นล.ถือหุ้น2พท.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY แจงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ว่าที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติการ

เข้าทำธุรกรรมเข้าซื้อกิจการให้บริการสินเชื่อผู้บริโภคของ Home Credit ในประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟิลิปปินส์ สำหรับอินโดนีเซียเป็นการซื้อหุ้นอัตรา 75% ของ PT. Home Credit Indonesia จาก Home Credit Indonesia B.V. และ Ms. Wanda Ariestiani Evans มูลค่าลงทุนประมาณ 176.4 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 6.6 พันล้านบาท ส่วนฟิลิปปินส์ซื้อหุ้น 75% ของ HC Consumer Finance Philippines, Inc. และ 100% ของ HCPH Financing 1, Inc. และ HCPH Insurance Brokerage, Inc. จาก HC Philippines Holdings B.V. และ Filcommerce Holdings, Inc. มีมูลค่าลงทุนประมาณ 297.6 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 1.11 หมื่นล้านบาท รวมมูลค่าลงทุนของธุรกรรมเข้าซื้อ Home Credit ครั้งนี้ประมาณ 473.9 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 17,700.8 ล้านบาท ธนาคารคาดว่าจะส่งเสริมขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจสินเชื่อผู้บริโภคของธนาคารในอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ เพิ่มโอกาสเจริญเติบโตของธนาคารขยายฐานลูกค้า สร้างภาพพจน์และชื่อเสียงของธนาคารไปยัง 2 ประเทศ

ต่างชาติเที่ยวไทยไม่หือหาว

นายศิษฏ์วิชกร ชีวรัตน์พร นายสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) เปิดเผยว่า ขณะนี้เห็นทิศทางนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ยังไม่หือหาวมากนัก เป็นไปตามคาดการณ์ เนื่องจากเดิมเรามองว่าปลายปีนี้เป็นฤดูกาลท่องเที่ยว (ไฮซีซั่น) ต่างชาตินิยมเข้ามาเที่ยวไทยมากที่สุด เทียบกับช่วงอื่นทั้งปี แต่เพราะขณะนี้หลายประเทศต้นทางส่งออกนักท่องเที่ยวยังเผชิญโควิด-19 ระบอบอยู่ โดยเฉพาะเป็นเชื้อโควิดแบบกลายพันธุ์ ยังไม่ชัดเจนในอาการและความรุนแรง ทำให้คนไทยเปิดประเทศเต็มรูปแบบ แอปใช้ชีวิตปกติเกือบลิมโควิดไปแล้ว แต่เมื่อโควิดยังอยู่ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติยังเดินทางเข้าไทยไม่ได้มากกว่าปัจจุบันประเทศต้นทาง อาทิ ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลี มาเที่ยวไทยต่อเนื่อง แต่จำนวนไม่สูงเท่าที่คาดไว้ว่าไตรมาสสุดท้ายจะเข้ามามาก โดยเฉพาะญี่ปุ่นระบอบพบเชื้อกลายพันธุ์ รวมถึงสกุลเงินเยนอ่อนค่า ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจไม่ดีเท่าที่ควร

เพิ่มเที่ยวบินมาไทยไม่่ง่าย

นายศิษฏ์วิชกรกล่าวว่า อีกประเด็นสำคัญคือเที่ยวบินไม่เพียงพอ ทั้งจำนวนความถี่ สำรองที่นั่ง และเส้นทางการบิน อาทิ เกาหลี ที่นั่งกลับคืนมาเพียง 40% เท่านั้น เทียบกับปี 2562 ก่อนเกิดโควิด การจะดึงให้เที่ยวบินกลับมาเพื่อ

แก้ปัญหาเที่ยวบินไม่พอ ทั้งที่มีความต้องการอยู่ ต้องยอมรับว่าไม่่ง่าย เนื่องจากภาระต้นทุนให้สายการบินเพิ่มเที่ยวบินหรือเส้นทางบินอีกมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยวของประเทศต้นทาง นักท่องเที่ยวจากไทยกลับคืนไปด้วย เพื่อให้ธุรกิจอยู่คุ้มทุน เพราะหากไม่คุ้มคงไม่มีใครยอมเสี่ยง อาทิ ไต้หวัน วางแผนเข้าพม่าล่าเข้าไทย แต่เพราะจำนวนที่นั่งไม่ได้ตามเป้าหมายจึงต้องยกเลิกไป ตอนนี้เราคงคาดหวังให้เที่ยวบินกลับคืนมาไม่ได้แล้ว เพราะช่วงสุดท้ายของปี คงต้องรอปีหน้า ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวยังไม่สามารถเพิ่มความถี่หรือเพิ่มเที่ยวบินได้ อาจต้องใช้เวลาลักษณะ เพราะเป็นช่วงเริ่มต้นปีต้นเท่านั้น

แนะรบ.สร้างเชื่อมั่นให้ชัดเจน

นายศิษฏ์วิชกรกล่าวว่า หากรัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ต้องพยายามผลักดันและกระตุ้นให้เที่ยวบินกลับคืนมามากกว่านี้ อาทิ ทารือร่วมกับสายการบินต่างๆ ทำโปรโมชันเอื้ออำนวยกว่าเดิม หากประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน การเดินทางของรัฐบาลเป็นทางออกเดียวที่มือ เพราะตอนนี้ภาคธุรกิจบางประเทศอาจยังไม่เชื่อมั่นเศรษฐกิจประเทศตัวเอง รัฐบาลต้องสร้างความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นว่าหากลงทุนในการบินมาไทยแล้วจะไม่ขาดทุนแน่นอน

"ความกังวลตอนนี้เป็นเรื่องโควิดกลับมาระบาดใหม่ในต่างประเทศจะรุนแรงมากเท่าใด เพราะก่อนหน้านี้หนักมากก็ผ่านมาแล้ว อยากได้ความชัดเจนมากกว่าว่าโควิดเชื้อกลายพันธุ์จะมีความรุนแรงมากน้อยเท่าใด หากพิสูจน์ออกมาแล้วว่าไม่หนักแล้วเท่าเดิมก็อยากให้สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวทั้งต่างชาติและไทยด้วย เพราะตอนนี้ความเชื่อมั่นในประเทศของตัวเองก็อาจยังไม่ดี รวมถึงยังมีความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอย คนใช้จ่ายน้อยลงกว่าเดิมน้อย" นายศิษฏ์วิชกรกล่าว

'บินไทย'เพิ่มไฟล์ตลิงคโปร์

รายงานข่าวจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ระบุว่า เพื่อรองรับความต้องการเดินทางเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง บริษัทได้เพิ่มเที่ยวบินในเส้นทางไป-กลับกรุงเทพฯ-สิงคโปร์ จากเดิมสัปดาห์ละ 21 เที่ยวบิน เป็นสัปดาห์ละ 28 เที่ยวบิน ตั้งแต่ 12 ธันวาคม 2565 โดยทำการบินทุกวัน วันละ 4 เที่ยวบิน ได้แก่ 1.เที่ยวบินที่ TG403 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 08.00 น. ถึงสิงคโปร์ เวลา 11.15 น. (เวลาท้องถิ่น) เที่ยวบินที่ TG404 ออกจากสิงคโปร์ เวลา 12.25 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 13.45 น. 2.เที่ยวบินที่ TG413 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 11.30 น. ถึงสิงคโปร์

เวลา 14.50 น. (เวลาท้องถิ่น) เที่ยวบินที่ TG414
ออกจากสิงคโปร์ เวลา 15.55 น. (เวลาท้องถิ่น)
ถึงกรุงเทพฯ เวลา 17.15 น. 3. เที่ยวบินที่ TG407
ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 12.50 น. ถึงสิงคโปร์
เวลา 16.10 น. (เวลาท้องถิ่น) เที่ยวบินที่ TG408
ออกจากสิงคโปร์ เวลา 18.15 น. (เวลาท้องถิ่น)
ถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.35 น. และ 4. เที่ยวบินที่
TG409 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 16.35 น. ถึง
สิงคโปร์ เวลา 19.55 น. (เวลาท้องถิ่น) เที่ยวบินที่
TG410 ออกจากสิงคโปร์ เวลา 21.00 น. (เวลา
ท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 22.20 น. แนวโน้ม
การเดินทางของผู้โดยสารเป็นสัญญาณบวก ยอด
จองล่วงหน้า (บู๊กกิ้ง) ช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ 2566
ในปัจจุบันอยู่ที่ 65-70% ปัจจุบันการบินไทยได้
เดินทางเปิดเส้นทางบินอย่างต่อเนื่อง มีเป้าหมาย
จะกลับไปทำการบินในทุกเส้นทางบินที่เคยเปิดให้
บริการช่วงก่อนเกิดโควิด-19 และทยอยเปิดให้
บริการเป็นเที่ยวบินประจำทุกวันในเส้นทางที่ได้
ได้รับความนิยม โดยเฉพาะเส้นทางในยุโรป